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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.ประกาศช่ือ พตส.12 คนเด่น-คนดัง ร่วมเพียบ 5 
2 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. เปิดอบรม พตส.12 "รมต.-ส.ส." เข้าร่วมเพียบ 6 
3 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.เปิดช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา พตส.12 ดาวดังตบเท้า 

“บิ๊กอาย-โฆษก พท.-สาธิต” 
7 

4 สยามรัฐออนไลน์ เปิดรายช่ือ พตส.รุ่น 12 "นฤมล" ร่วมเรียนนักการเมือง 
"ก้าวไกล - เพื่อไทย" 

8 

5 แนวหน้าออนไลน ์ กกต. ประกาศรายชื่อ 120 คน ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา 'พตส.12' 9 
6 ส านกัข่าวไทยออนไลน ์ กกต.ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา พตส.12 10 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’เกทับ! ยุบสภาไม่แก้ รธน. น ากติกาเก่าจัดเลือกต้ังลั่น 

ส่ง ส.ส. แข่ง 2 ระบบ 
11 

2 มติชนออนไลน ์ ‘ก้าวไกล’ กร้าว ดันท าประชามติถาม ปชช. รื้อ รธน. ทั้งฉบับ 13 
3 ข่าวสดออนไลน์ ถึงเวลาแล้ว! "ก้าวไกล" กร้าว ดันท าประชามติถามประชาชน 

รื้อรัฐธรรมนญูทั้งฉบับ 
14 

4 เดลินิวส์ออนไลน ์ พท. จ่อยื่นฟัน พ.ร.ก.กู้เงินขัดกฎหมาย เร่งยื่นแก้ รธน. ดกัทาง 
ยุบสภาหวังผลเลือกตั้ง 

15 

5 ผู้จัดการออนไลน์ “วิรัช” เผย ประชุมร่วมแก้ รธน.รายมาตรา 22-23 มิ.ย. พปชร. 
ห้ามหั่นอ านาจ ส.ว.เร่งจบ ส.ค. 

17 

6 แนวหน้าออนไลน ์ ‘อนุทิน’ ยันสัมพันธ์รัฐบาลแน่นปึ้ก คุยกันตลอด ลั่น ภท. 
เอาบัตรเลือกตั้งใบเดียว 

18 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ แก้ รธน.“อนุทิน”ไม่เอาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ-อุม้ ส.ว.โหวตนายกฯ ต่อ 20 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ภท.' ขวางแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไมแ่ตะอ านาจ ส.ว. 

โหวตเลือก 'นายกฯ' 
21 

9 มติชนออนไลน ์ ‘ภราดร’ ยัน ภท. เดินหน้าแก้ รธน. 1 ร่าง 1 ประเด็น เน้นปากท้อง 
ปชช. เป็นหลัก 

22 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
10 ประชาไทออนไลน์ พปชร.-ฝ่ายค้านเดินหน้าแก้ รธน. เข้าสภา 22 มิ.ย. ภท.ไม่สน 

ขอเลือกต้ังกติกาเดิม 
23 

11 มติชนออนไลน ์ ณัฐวุฒิ วิเคราะห์บิ๊กตู่ยังไม่ยุบสภาเร็วๆนี้ เชื่ออยู่ต่อใช้งบเงินกู้ 
ถ้าจะยุบ คงเป็นปีหน้า 

25 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ณัฐวุฒ'ิ สวมบทกูรูยุบสภาไมเ่กิดขึ้นในเร็วนี้ รัฐบาลบริหารวัคซีน
ล้มเหลวไม่กล้าบากหน้าหาเสียง 

26 

13 แนวหน้าออนไลน ์ ‘กูรูเต้น’ เหน็บรัฐบริหารวัคซีนเหลวไม่กลา้บากหน้าหาเสียง 
ฟันเปรี้ยง ‘ยุบสภา’ เกิดช่วงไหน.? 

27 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เสียงแข็ง ลันไม่ยุบสภา-อยู่ครบ 4 ปี ยันไม่เปลี่ยนเลขาฯ 
พปชร. 

28 

15 มติชนออนไลน ์ “พปชร.” จบศึกนอก-เปิดศึกใน เขย่าเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค 32 
16 ไทยโพสต์ออนไลน ์ โพล! ความนิยมในตัวผู้น า 'บิ๊กตู'่ ยังแชมป์ ทิ้ง 'หน่อย-หนู-พิธา' 

ไม่เห็นฝุ่น 
34 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เปิดผลส ารวจซูเปอร์โพล 'ประยุทธ์' ยังน า 'สุดารัตน-์อนุทิน-พิธา' 35 
18 Innnews ออนไลน์ ซูเปอร์โพล ปชช. 30.8% ยังเลือก "บิ๊กตู”่ เป็นนายกฯ 36 
19 บ้านเมืองออนไลน์ ซูเปอร์โพลเผย ปชช. แค่ 30.8% ยังจะเลือก "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ 37 
20 ไทยรัฐออนไลน ์ โพล ชี้ คนส่วนใหญ ่วันนี้เลือก "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ รองมา 

"สุดารัตน ์- อนุทิน" 
38 

21 มติชนออนไลน์ ปชป. เคาะผู้สมัคร ส.ส. 6 จว.อันดามันครบแล้ว จุรินทร์ โว 
หลายจังหวัดโอกาสชนะยกทีม 

40 

22 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ปชป. เคาะผู้สมัคร ส.ส. 6 จังหวัดอันดามันครบแล้ว 41 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ปชป.' เคาะผู้สมัคร 6 จังหวัดอันดามัน 11 เขตครบแล้ว 42 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” จัดทัพ สู้เลือกตั้ง มิชชั่น พา “ตู”่ กลับท าเนียบฯ จับตา 

คลื่นลูก 2 พปชร. “ธรรมนัส-นฤมล” ขุนพลบู๊บุ๋น 
43 

2 สยามรัฐออนไลน์ ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

46 

3 ไทยรัฐออนไลน ์ เขี่ยฝุ่นฟุ้งบนทางหรู 50 
4 ผู้จัดการสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ลุงพร้อม พร้อมทั้ง “ยุบสภา” พร้อมทั้ง “กลับมาใหม”่ 52 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ กลิ่น ‘ยุบสภา’ โชย 56 
6 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : ยุทธศาสตร์โออ่า พลังประชารัฐ ยืมกลยุทธ์ "ทักษิณ" 

โค่นเพ่ือไทย 
58 

7 มติชนออนไลน ์ บทน า : ไม่ยุบสภา 59 
8 เนช่ันออนไลน์ 4 ปัจจัยยุบสภา จับตาเกมซ้อนเกมแก้ รธน. 60 
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กกต.ประกาศชื่อ พตส.12 คนเด่น-คนดัง ร่วมเพียบ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 14:26 น. 
 

 
 
กกต.ประกาศชื่อ พตส.12 คนเด่น-คนดัง ร่วมเพียบ “นฤมล” รมช.แรงงาน -อรุณี โฆษกพท. ณัฐชา ก้าวไกล 
ส.ส.รุ่นพี่ “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามใน
ประกาศส านักงานกกต.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12 หลัง กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการ
ลงทะเบียน ยืนยันการรายงานตัวผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน และรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษาอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนทางส านักงาน กกต. จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ปรากฎชื่อมีรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง 
คนดังเข้าร่วม น าโดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รอง
เลขา พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล น.ส.ธนภร 
โสมทองแดง ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา และนายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย นายวัฒนา 
ช่างเหลา และนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ส่วน ส.ว.เช่น 
นายจัตุรงค์ เสริมสุข นอกจากนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและบริษัทเอกชน 
 
อ้างองิ  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2770855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2770855
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กกต. เปิดอบรม พตส.12 "รมต.-ส.ส." เข้าร่วมเพียบ 
ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.29 น. 
 

 
 
กกต.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร พตส.12 รมต.-ส.ส.เพียบ “นฤมล-อรุณี-สาธิต วงศ์หนอง
เตย”  
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามใน
ประกาศส านักงาน กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12  หลัง กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการ
ลงทะเบียน ยืนยันการรายงานตัวผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย.นี้ และรายงานตัวเข้ารับการศึกษา
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนทางส านักงาน กกต. จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมีทั้งระดับรัฐมนตรี  ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง อาทิ นาง
นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นางอรุณี กาสยานนท์ 
โฆษกพรรคเพื่อไทย, นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล, น.ส.ธนภร โสมทองแดง ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย, น.ส.
เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.ภูมิใจไทย, นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย, นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ
, นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์  ส.ส.พลังประชารัฐ, นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์, นายจัตุรงค์ เสริมสุข  ส.ว. 
เป็นต้น นอกจากน้ันเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทเอกชน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/849173 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/849173
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กกต.เปิดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา พตส.12 ดาวดังตบเท้า “บิ๊กอาย-โฆษก พท.-สาธิต” 
เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2564 14:49   ปรับปรุง: 11 มิ.ย. 2564 14:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
เลขาฯ กกต. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา พตส.12 ดาวเด่น “นฤมล” รมช.แรงงาน เจอ “อรุณี” 
โฆษกเพื่อไทย และผู้อาวุโส “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” 
 วันนี้ (11 มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ลงนามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12 หลัง กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน 
 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการลงทะเบียน ยืนยันการรายงานตัวผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 14-
15 มิ.ย. และรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยหากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนทางส านักงาน 
กกต. จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก มีทั้งรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง อาทิ นางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ รมชแรงงาน นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาฯ พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค
เพื่อไทย นายณัฐชา บุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล น.ส.ธนภร โสมทองแดง ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย น.ส.เพชรดาว โต๊ะมี
นา และ นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย นายวัฒนา ช่างเหลา และ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชา
รัฐ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ส่วน ส.ว.เช่น นายจัตุรงค์ เสริมสุข นอกจากนั้น เป็นเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ และบริษัทเอกชน 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000056497 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000056497
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เปิดรายชื่อ พตส.รุ่น 12 "นฤมล" ร่วมเรียนนักการเมือง "ก้าวไกล-เพื่อไทย" 
สยามรัฐออนไลน์  11 มิถุนายน 2564 16:02 น.  
 

 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามใน
ประกาศส านักงานกกต.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12 หลัง กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการ
ลงทะเบียน ยืนยันการรายงานตัวผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน และรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษาอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนทางส านักงาน กกต. จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ปรากฎชื่อมีรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง 
คนดังเข้าร่วม น าโดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รอง
เลขา พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล น.ส.ธนภร 
โสมทองแดง ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา และนายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย นายวัฒนา 
ช่างเหลา และนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ส่วน ส.ว.เช่น 
นายจัตุรงค์ เสริมสุข นอกจากนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทเอกชน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/252131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/252131
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กกต. ประกาศรายชื่อ 120 คน ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา 'พตส.12' 
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.50 น. 
 

 
 
กกต.ประกาศรายชื่อ 120 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา"พตส.12" ดาวเด่น"นฤมล"รมช.แรงงาน เจอ"อรุณี"
โฆษกเพื่อไทย และผู้อาวุโส"สาธิต วงศ์หนองเตย" 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12  หลัง 
กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการลงทะเบียน ยืนยันการรายงานตัวผ่าน Google 
Form ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน และรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หากไม่
ด าเนินการตามขั้นตอนทางส านักงาน กกต.จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลัก สูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง น าโดย นางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นาง
อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายณัฐชา บุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล น.ส.ธนภร โสมทองแดง ส.ส.พรรค
เสรีรวมไทย น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา และนายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย นายวัฒนา ช่างเหลา และนาย
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ส่วน ส.ว.ได้แก่ นายจัตุรงค์ เสริม
สุข นอกจากนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทเอกชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/579547 
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กกต.ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา พตส.12 
11/06/2564 15:40 
 

 
 
กกต.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา พตส.12 ดาวเด่น “นฤมล” รมช.แรงงาน เจอ “อรุณี” โฆษก
เพื่อไทย และ “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย”  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 12 หรือ พตส.12 หลัง กกต.อนุมัติรายชื่อจ านวน 120 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการลงทะเบียนยืน ยันการ
รายงานตัวผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 และรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรม ผ่าน
โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอน ทางส านักงาน กกต. จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก มีรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สมาชิกพรรคการเมือง น าโดยนางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นาง
อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล น.ส.ธนภร โสมทองแดง ส.ส.พรรค
เสรีรวมไทย น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา และนายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.ภูมิใจไทย นายวัฒนา ช่างเหลา และนาย
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ส่วน ส.ว. เช่น นายจัตุรงค์ เสริม
สุข นอกจากนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทเอกชน 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics/line-today-politics-715069 
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‘เพื่อไทย’เกทับ! ยุบสภาไม่แก้ รธน. น ากติกาเก่าจัดเลือกตั้งลั่นส่ง ส.ส. แข่ง 2 ระบบ 
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 13.19 น. 
 

 
เหตุผลฟังขึ้น! “พท.” เต้นแจงปม “7 ส.ส.”  ไร้ลงคะแนน “พ.ร.ก. 5 แสนล้าน” ยันไม่ขัดแย้ง มั่นใจสมาชิกไม่มี
ทิ้งพรรค ด้าน ‘ยุทธพงศ์’ โวเลือกตั้งใหม่ระบบเดิมชนะแน่ 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค
เพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทย พบ 7 ส.ส.ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนนพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 
2019 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท (พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท) ว่า หลายคนมีการแจ้งล่วงหน้าต่อทางพรรคเพื่อ
ไทยว่า ติดภารกิจ และเหตุผลหลายคนก็ฟังขึ้น เช่น ลาไปพบแพทย์ 
 เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า พรรคเพื่อไทย อาจถูกดูด ส.ส. นายประเสริฐ กล่าวว่า รับรองว่าการพบ 
ส.ส. ไม่ปรากฏลงคะแนนในการโหวต พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่มีความเก่ียวข้อง เพียงแต่ว่า หลายท่านติดภารกิจ 
 เมื่อถามถึงกรณีที่นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ออกมาเปิดเผยว่า ได้ขอเวลา
ทางพรรค 1 ชั่วโมงในการอภิปรายพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน แต่พรรคยืนยันว่าไม่ให้ ให้เวลาแค่ 30 นาที ถือ
ว่า เป็นความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ทางพรรคเพื่อไทย เปิดกว้างให้สมาชิกทุกคน 
ได้อภิปรายอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ ได้เวลาค่อนข้างจ ากัด และมีการก าหนดเวลาให้สมาชิกภายในพรรค อภิปรายได้ไม่เกิน 
10 นาที ตนได้บอกกล่าวกับนายศรัณย์วุฒิ แล้วว่า หากจะใช้เวลาตามที่ระบุมา ขอให้เป็นคราวหน้า ซึ่งนายศรัณย์วุฒิ 
ก็เข้าใจดี ยืนยันว่า ไม่ความขัดแย้ง อย่างแน่นอน 
 เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสการดูด ส.ส.ของทางพรรคพลังประชารัฐที่จัดประชุมพรรคที่ จ.ขอนแก่น ที่
อาจเป็นการดูดฐานเสียง นายประเสริฐ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ช่วงนี้ พรรคการเมืองจะต้องมีการประชุมสามัญ
ประจ าปีอยู่แล้ว ตามจริงแต่ละพรรคต้องเริ่มจัดประชุม ในเดือนเม.ย. เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 แต่
ละพรรคก็ได้เลื่อนออกไป ซึ่งแต่ละพรรค ไปประชุมตามภาคต่างๆ เป็นเรื่องปกติ ส่วนตัว ไม่ได้กังวล เรื่องการดูด ส.ส. 
แต่อย่างใด เพราะ ได้มีการท าความเข้าใจกับสมาชิกภายในพรรค ในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน เรื่องอุดมการณ์ ฉะนั้น 
“ผมยังมั่นใจว่า สมาชิกทุกคนภายในพรรคยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย และเร็วๆนี้ พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมใหญ่ 
เช่นกัน ซึ่งการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ จะมีการปรับโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยเล็กน้อย” นายประเสริฐ กล่าว 
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 เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไทม์ไลน์การท างานใน 
1 ปีนั้น อาจจะมีการยุบสภาในช่วงกลางปีหน้าหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนก็คิดว่า ยังไม่
แน่นอน เพราะอาจจะเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นๆ ที่พูดเช่นนั้น ที่ผ่านมายกตัวอย่างเก่าๆ เช่น เรื่องเลือกตั้งหากย้อนมา
ตั้งแต่ช่วงที่มีการปฏิวัติในปี 2557 ที่จะมีการเลือกตั้งในปีนั้นๆ ก็เลื่อนมาตลอดรวมถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ท า
ไม่ได้สักที ซึ่งตนคิดว่า การให้สัมภาษณ์ก็เป็นเรื่องอารมณ์นายกฯ แต่ก็รับฟังเอาไว้ อย่างไรก็ตามส าหรับเรื่องการ
เลือกตั้ง ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมและมั่นใจมาก โดยจะส่งผู้สมัครให้ครบทั้ง 350 เขต แต่จากการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยส่ง ส.ส.ไม่ครบทุกเขต โดยส่ง 250 เขตเท่านั้น แต่หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน พรรคเพื่อไทย
ก็ยืนยันว่า จะส่งผู้สมัครทั้ง 400 เขต และมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งแน่นอน รวมทั้งมั่นใจว่า ส.ส. ของพรรคทุกคน
ยังอยู่กับเราครบ เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่มีความมั่นคง 
 ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้ามีการยุบสภาเพื่อให้มีการ
เลือกตั้ง ต่อให้ไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญและมีการระบบเลือกตั้งเหมือนเดิม มั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยจะได้จ านวน ส.ส. ทั้ง
สองระบบมากกว่าเดิม 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/579509 
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‘ก้าวไกล’ กร้าว ดันท าประชามติถาม ปชช. รื้อ รธน. ทั้งฉบับ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 14:48 น. 
 

 
 
‘ก้าวไกล’ กร้าว ดันท าประชามติถามปชช. รื้อรธน. ทั้งฉบับ อัด ‘พปชร.’ เบี่ยงประเด็น ตัดอ านาจ ส.ว. เลือก
นายกฯ 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการ
จัดท าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคก.ก. ว่า พรรคก.ก. จะมีการประชุม ส.ส.พรรค และพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
วันที่ 15 มิถุนายนอีกครั้งหนึ่ง แต่โดยทิศทางที่พรรคก.ก. ให้ความส าคัญที่สุด คือ การผลักดันการท าประชามติ ซึ่ง
ตอนนี้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ก็ยังค้างอยู่ในที่ประชุมร่วมรัฐสภา เราจะผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ผ่าน และเสนอ
ให้มีการท าประชามติเพ่ือถามประชาชนว่าต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 
 นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าที่เราให้ความส าคัญและเป็นเรื่องที่น าเสนอมาโดยตลอด 
คือ การปิดสวิตช์ ส.ว. ในมาตรา 272 ที่ให้อ านาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี การเสนอแก้รายมาตราโดยเฉพาะร่างของ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรามองว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นส าคัญเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้พูดทั้งเรื่องการ
ปิดสวิตช์ ส.ว. ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่สุด และไม่ได้มุ่งไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 พรรคพปชร. พยายามเสนอแก้
หลายมาตราที่อาจจะท าให้เหมือนดูดี ไม่ว่าจะเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่เรามองว่าเป็นเพียงการเบี่ยงประเด็นส าคัญเท่านั้น 
นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า เรื่องการแก้ ม.272 มีการคุยกันในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องอื่นๆ 
ต้องมีการประชุมร่วมกันอีก แต่ละพรรคก็จะมีมติของตัวเอง ย้ าว่าสิ่งที่ให้ความส าคัญที่สุดคือ 1.เรื่องการท าประชามติ 
เพราะเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้ต้องการท าให้รัฐธรรมนูญ 2560 ดูดีมากขึ้น และ 2.อ านาจวุฒิสภาในการ
เลือกนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2770944 
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ถึงเวลาแล้ว! "ก้าวไกล" กร้าว ดันท าประชามติถามประชาชน รื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
11 มิ.ย. 2564  17:31 น. 
 

 
 
“ก้าวไกล” เดินหน้าผลักดัน ประชามติ-ปิดสวิตช์ ส.ว. เหน็บ ร่างแก้รฐธรรมนูญ ของพลังประชารัฐ เหมือนดูดี 
แต่เบี่ยงเบนประเด็นส าคัญ 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล ว่า พรรคก้าวไกลจะมีการประชุม ส.ส.พรรค วันที่ 15 มิ.ย. อีกครั้งหน่ึง แต่โดยทิศทางที่
พรรคก้าวไกลให้ความส าคัญที่สุด คือ การผลักดันการท าประชามติ ซึ่งตอนนี้ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ก็ยังค้างอยู่ในที่
ประชุมร่วมรัฐสภา เราจะผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ผ่านและเสนอให้มีการท าประชามติเพื่อถามประชาชนว่า
ต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 
 นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าที่เราให้ความส าคัญและเป็นเรื่องที่น าเสนอมาโดยตลอด 
คือ การปิดสวิตช์ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี การเสนอแก้รายมาตราโดยเฉพาะร่างของพรรคพลังประชารัฐ เรา
มองว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นส าคัญเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้พูดทั้งเรื่องการปิดสวิตช์ ส.ว. ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่สุด และไม่ได้มุ่งไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 พรรคพลังประชารัฐพยายามเสนอแก้หลายมาตราที่อาจจะ
ท าให้เหมือนดูดี ไม่ว่าจะเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่เรามองว่าเป็นเพียงการเบ่ียงประเด็นส าคัญเท่านั้น 
 นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า เรื่องการแก้ ม.272 มีการคุยกันในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมาอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนเรื่องอื่นๆ ต้องมีการประชุมร่วมกันอีก แต่ละพรรคก็จะมีมติของตัวเอง ย้ าว่าสิ่งที่ให้ความส าคัญที่สุดคือ 1.เรื่อง
การท าประชามติ เพราะเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้ต้องการท าให้รัฐธรรมนูญ 2560 ดูดีมากขึ้น 2.อ านาจ
วุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6447944 
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พท. จ่อยื่นฟัน พ.ร.ก.กู้เงินขัดกฎหมาย เร่งยื่นแก้ รธน. ดักทางยุบสภาหวังผลเลือกตั้ง 
ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.50 น. 
 

 
 
“หมอชลน่าน” แถลงสรุปหลังอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน จ่อยื่นฟันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ยัน พท.เร่งยื่นแก้ 
รธน.ให้เร็วที่สุด ชี้มีสัญญาณยุบสภาเอื้อประโยชน์เลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงสรุปการอภิปรายร่าง พ.ร.ก.
กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่า การอภิปรายในซีกรัฐบาลประกาศชัดว่าจะสนับสนุน แต่มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ และข้อติ
ติงเยอะมาก โดยเฉพาะการน าเม็ดเงินไปแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเสียงอภิปรายจากทั้งฝ่าย
ค้านและฝ่ายรัฐบาลมองเห็น และสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่สามารถฟื้น
เศรษฐกิจได้เลย ขณะที่ฝ่ายค้านยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า ไม่เห็นชอบต่อร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวด้วยเหตุผลหลายประการ 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 และผิดกรอบวินัยการเงินการคลัง รวมทั้งเม็ดเงินที่กู้มา 1 ล้านล้าน
บาท ก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งตัวเม็ดเงินที่กู้ใหม่เมื่อเทียบกับเม็ดเงินเดิมที่กู้มาน้อยกว่ามาก จึงไม่คิด
ว่าจะใช้เม็ดเงินที่ขอกู้ใหม่นี้จะแก้ปัญหาได้อีก ตลอดจน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่มีความสามารถในการบริหารหนี้ การหาเม็ดเงินมาใช้หนี้ และความสามารถในการบริหาร
เม็ดเงิน 
 นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สภาฯ โดยเฉพาะในซีกฝ่ายรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้
เม็ดเงินจ านวนนี้ แต่ต้องรอวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ก่อน คาดว่าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะเป็นผู้
เสนอ เพราะมองว่า กมธ.ชุดเดิมที่ติดตามเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ไม่สามารถท าอะไรได้ จึงมีการเสนอชุดใหม่เข้ามาท า
หน้าที่แทน ซึ่งร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะและเป็นภาระให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคต 
ถ้ากู้มาแล้วก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดรายได้กับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ากู้มาแล้วใช้ไม่เป็นก็เป็นหนี้กับลูกหลาน 
 เมื่อถามว่า ที่บอกว่าร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ผิดรัฐธรรมนูญ ตรงนี้จะไปยื่นร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
พิจารณาความผิดนี้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เราเสนอในสภา แต่การท าค าร้องเพื่ อยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าจะด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
 เมื่อถามถึง แนวคิดที่จะมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า แนวคิดนี้มีการน าเสนอ
จริง โดยรัฐบาลเป็นผู้เสนอเอง คาดว่าจะขยายไปถึงร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 70 แต่ความมั่นคงทางการคลังเราจะมี
ปัญหา ที่ผ่านมาจึงระมัดระวังมาก 
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 นพ.ชลน่าน ยังกล่าวด้วยว่า พรรคเพื่อไทยมีมติยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมให้เร็วที่สุด เพราะก่อน
หน้านี้พรรคได้ท าไปแล้ว แต่เกิดการตีตกไม่ถูกยอมรับจากที่ประชุมรัฐสภา เราจึงต้องท าใหม่ ประกอบกับมีร่างแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บรรจุในรัฐสภาแล้ว ทราบว่าเขาจะเร่งรัดบรรจุวาระพิจารณาให้
เร็วที่สุด เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจึงสมาชิกลงชื่อไว้พร้อมแล้ว ครบตามจ านวน  1 ใน 5 ยืนยันว่าแนวทางของเพื่อไทย
เป็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ซึ่งพรรคเพื่อไทยส่งทั้งหมด 5 ร่าง ร่างที่ 1 แก้ไขมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร. ไปยก
ร่างรัฐธรรมนูญ ร่าง 2 เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ กรณี กมธ.ห้ามเรียกองค์กรอิสระ หรือศาลมาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ร่าง
ที่ 3 ระบบการเลือกตั้งให้กลับไปใช้ตามรัฐธรรมนูญ ปี  40 และ ปี 50 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ร่างที่  4 ที่มาของ
นายกรั ฐมนตรี  แก้ ไขมาตรา  159 และ  272 ที่ ตัดอ านาจ ส .ว . ในการร่ วมโหวตเลือกนายกฯ และร่ าง
ที่ 5 มาตรา 279 ยกเลิกอ านาจ คสช. ต้องรีบย่ืนภายในสัปดาห์หน้า 
 นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส่วนใหญ่ร่างของฝ่ายเพื่อไทยสอดคล้องพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งอาจจะมีสาระที่
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่แก้ไขมาตรา  256 และแก้ไขระบบ
เลือกตั้งเดิมใช้ระบบบัตร 2 ใบ ปรับกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว จึงต้องจับตาดูว่าจะปรับอย่างไร เพราะตอนนี้อยู่ใน
รัฐสภาแล้ว ดังนั้นขอให้ช่วยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ไม่สู้ปกตินัก เพราะมีสัญญาณว่าอีก 1 ปี อาจมีการยุบ
สภา ข้อสันนิษฐานไปสอดคล้องกับการเร่งรัดน าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่รัฐสภา ในวันที่ 22 มิ.ย. ถ้าแก้เสร็จ
ได้จะเอื้อประโยชน์กับการเลือกต้ัง 
 “โดยเฉพาะร่างแก้ไขของพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีการท าไพรมารีโหวตในระดับเขตเลือกตั้ง เพราะ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดของพลังประชารัฐ มีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่เขามีอยู่ ดังนั้นถ้ามีการท าไพร
มารีโหวต พรรคพลังประชารัฐจะมีปัญหาแน่” นพ.ชลน่าน กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/849186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/849186


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

17 

 

 
“วิรัช” เผย ประชุมร่วมแก้ รธน.รายมาตรา 22-23 มิ.ย. พปชร.ห้ามหั่นอ านาจ ส.ว.เร่งจบ ส.ค. 
เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2564 14:45   ปรับปรุง: 11 มิ.ย. 2564 14:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
ปธ.วิปรัฐบาล เผย ประชุมร่วมถกแก้ รธน.รายมาตรา 22-23 มิ.ย. พปชร.ปิดประตูห้ามแตะหั่นอ านาจ ส.ว. หวัง
เร่งให้เสร็จเดือน ส.ค. 
 วันนี้ (11 มิ.ย.) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ว่า เบื้องต้นได้
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างส.ส.และ ส.ว.ว่า จะเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 22-23 มิ.ย. เพื่อพิจารณาญัตติแก้
รัฐธรรมนูญรายมาตรา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีแค่ญัตติของพรรคพลังประชารัฐ เพียงญัตติเดียว โดย นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เสนอเข้ามา ส่วนญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคการเมืองอื่นๆ ยังไม่มีเสนอเข้ามา 
แต่ทราบว่า สัปดาห์หน้าพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเข้ามา ก็จะน าเข้ามาพิจารณาบรรจุใน
วาระไปพร้อมกับญัตติพรรคพลังประชารัฐในการประชุมรัฐสภาวันที่ 22-23 มิ.ย. รวมถึงพรรคอื่นๆ ถ้ายื่นญัตติแก้
รัฐธรรมนูญเข้ามาจะน ามาร่วมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
 นายวิรัช กล่าวว่า ญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของนายไพบูลย์มีหลักการส าคัญ คือ การกลับไปใช้บัตร
เลือกตั้งสองใบ แต่ไม่มีเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ หากจะยื่นแก้
รัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่ต้องใช้เสียง ส.ส.สนับสนุน 1 ใน 5 หรือ 98 คน แต่ถ้ามีเสียงไม่ครบ พรรคพลังประชารัฐยินดี
ช่วยเติมชื่อให้ครบตามจ านวน แต่เนื้อหาที่แก้ไขต้องอยู่ในหลักการหรือประเด็นเดียวกับของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับการลดหรือตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ ถ้ามีเนื้อหาตัดอ านาจ ส.ว. จะไม่ร่วมลงชื่อให้ มองว่า
อ านาจ ส.ว.ไม่ควรเข้าไปยุ่ง จะได้สะดวกไม่ยุ่งยากในการแก้ไข ถ้าไปตัดแขนขา ส.ว. ใครจะมาโหวตให้ เพราะการรับ
หลักการวาะแรก ต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 83 เสียง เห็นชอบด้วย 
 นายวิรัช กล่าวว่า หากญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ ได้รับความเห็นชอบ
วาระรับหลักการจากรัฐสภา จะเข้าสู่ขั้นตอนตั้ง กมธ.มาพิจารณาวาระสอง คาดว่า ใช้เวลาไม่นานประชุม 4-5 ครั้ง 
น่าจะได้ข้อสรุป เพราะเป็นการแก้แค่รายมาตรา คาดว่า ประมาณ 1 เดือนก็พิจารณาเสร็จ และน าเข้าสู่การโหวตวาระ
สามได้ในเดือน ส.ค. อาจจะพิจารณาเสร็จก่อนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ด้วยซ้ า 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000056490 
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‘อนุทิน’ ยันสัมพันธ์รัฐบาลแน่นปึ้ก คุยกันตลอด ลั่น ภท. เอาบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.28 น. 
 

 
 
“อนุทิน” ย้ า สัมพันธ์รัฐบาลแน่นปึ้ก หัวหน้าพรรคร่วมคุยกันตลอด หยอก มีกลุ่มซุบซิบนายด้วย เผย “บิ๊กตู่” 
สั่งงานทางไลน์วันละ 20 ครั้ง  ดึกดื่นไม่นอน ท าให้ต้องท างานถวายหัวให้ ลั่น ภูมิใจไทยเอาบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวยุบสภา มีเข้าหูมาบ้างหรือไม่ว่า 
ไม่มี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่า ไม่
มี ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังเป็นไปด้วยด ี
 ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เคยพูดอะไรกับหัวหน้า
พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตราบใดที่นายกฯยังสั่งงานตนทางไลน์ วันหนึ่งประมาณ 20 ครั้ง ก็ถือว่า 
อาการตนดีอยู่ คนเราถ้าไม่อยากจะท างานคงไม่สั่งหรอกมั้ง นายกฯสั่งงานตนหัวฟูหมดแล้ว 
 เมื่อถามว่า การสั่งงานมากขนาดนั้น ดูแล้วนายกฯกังวลเรื่องอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี เพียงแต่
หายใจเข้าหายใจออกเป็นงาน บางครั้งตนบอกนายกฯพักได้แล้ว เพราะ 3-4 ทุ่มยังสั่งงาน เป็นห่วงท่าน และนี่เป็นเหตุ
ที่พวกเราท างานถวายหัว เพราะผู้น ายังท างานให้กับประชาชน ไม่ได้ท าให้ตัวเอง มันแยกแยะออก หากใครท าเพื่อ
ประโยชน์ตัวเองเมื่อไหร่ประโยชน์ก็ไม่เกิด อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องมีใครมาเสี้ยมพรรคร่วมรัฐบาล เพราะหากนายกฯและ
หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหนักแน่นเพียงพอ เรามีไลน์กลุ่มหนุงหนิงกัน เช็กอาการจากไลน์ได้ บางทีให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน มีอะไรต้องการความร่วมมือก็คุยกัน มีตั้งหลายกลุ่ม กลุ่มซุบซิบนินทานายก็มีที่ไม่มีนายกฯ มีกลุ่ม PM กลุ่มโค
วิด เยอะแยะไปหมด แต่ทุกอย่างเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แบ่งแยกกันได้อะไรงานบริหาร อะไรงานนิติบัญญัติ อะไรเป็น
เรื่องส่วนตัว เพราะแต่ละคนมีสถานะ เวลาอยู่ในบทบาทไหน ต้องแยกภารกิจของเราให้ถูก 
 เมื่อถามว่า ฝ่ายต่างๆ ต่างพูดว่า ไม่มีการยุบสภา แต่ท าไมกระแสข่าวนี้ออกมาตลอด มีความไม่พอใจ
อะไรในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ถ้ามีก็ในระดับพวกที่ไม่อยากให้เกิดความสงบ แต่ส าหรับ
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องนี้ การท างานเป็นไปอย่างปกติ ส่วนความคิดเห็นของลูก
พรรคที่มีความแตกต่างกันบ้างนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างาน เวลาเขาท าหน้าที่ ส.ส.ถือเป็นอภิสิทธิ์ และส่วน
ตัวตนยังมั่นใจในการท างานของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐนาวาล านี้ ยังโอเค คลื่นลมไม่มี ฟ้าใส 
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 เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า เสถียรภาพรัฐบาลว่าท างานต่อไปอีกปียังยากเลย นาย
อนุทิน กล่าวว่า ให้ถึงวันนั้นก่อน วันนี้โอเคอยู่ ท างานหัวปั่น เช้าอยู่กระทรวงสาธารณสุข บ่ายอยู่ท าเนียบฯ แฟ้มเต็ม
โต๊ะ ต้องน าข้อสั่งการของนายกฯมาแจกจ่าย ดังนั้น หัวปั่นกันหมด 
 เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภท.จะยื่นในประเด็นใดบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของเราอยู่แล้ว ส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งนั้น ของ ภท.ใบเดียว ยืนยันไม่มี 2 ใบ เสนอมาเราก็โหวตแบบใบ
เดียว จะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 5 ปีนั้น กว่า
จะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ใกล้หมดพอดี เพราะตอนนี้ถือว่า อยู่ในช่วงครึ่งหลังแล้ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอีกเป็นปี เพราะหากยังเห็นไม่ตรงกันอยู่มันก็ไปเรื่อย หากยุบสภาก็ต้องดูว่า แต่ละพรรคท าเรื่องไพรมารี
โหวตเสร็จหรือยัง เท่าที่ตรวจสอบดูยังไม่ถึงครึ่ง ดังนั้น อะไรที่ยังไม่ถึงเวลาคิดก็ยังไม่คิด การเมืองเปลี่ยนได้ตลอด 
ตอนนี้คิดเพียงแต่การท างาน หาวัคซีนโควิด-19 ให้พอ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/579563 
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แก้ รธน.“อนุทิน”ไม่เอาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ-อุ้ม ส.ว.โหวตนายกฯ ต่อ 
11 Jun 2021 18:57 น. 
 

 
 
"อนุทิน"เปิดจุดยื่น “ภูมิใจไทย”แก้รธน. ไม่รื้อระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ ยึดบัตรใบเดียว ไม่แตะอ านาจส.ว.ร่วม
โหวตนายกฯ  
 วันนี้(12 มิ.ย.64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า มีร่างของเราอยู่แล้ว ยืนยันไม่มีเรื่องบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 
เสนอมาเราก็โหวตแบบใบเดียว จะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญ 5 ปีนั้น กว่าจะ
แก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ใกล้หมดวาระพอดี ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงครึ่งหลังแล้ว 
 “เท่าที่ดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเป็นปี เพราะหากยังเห็นไม่ตรงกัน มันก็ไปเรื่อย หากยุบสภาก็ต้อง
ดูว่าแต่ละพรรคท าเรื่องไพรมารีโหวตเสร็จหรือยัง เท่าที่ตรวจสอบดูยังไม่ถึงครึ่ง ดังนั้น อะไรที่ยังไม่ถึงเวลาคิดก็ยังไม่
คิด การเมืองเปลี่ยนได้ตลอด” หัวหน้าพรรคภมูิใจไทย ระบ ุ
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/483615 
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'ภท.' ขวางแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไม่แตะอ านาจ ส.ว. โหวตเลือก 'นายกฯ' 
11 มิถุนายน 2564  
 

 
 
"อนุทิน" เผย "ภท." มีร่างแก้รธน. อยู่แล้ว ไม่แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ยัน เอาแบบเดิม บัตรใบเดียว โหวต
แพ้ชนะอีกเรื่อง ระบุ ไม่แตะ อ านาจส.ว. โหวต นายกฯ ชี้ ใกล้ครบวาระ5ปีแล้ว 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เรามีร่างของเราอยู่แล้ว ยืนยันไม่มีเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 
ใบ เสนอมาเราก็โหวตแบบใบเดียว จะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญ 5 ปีนั้น กว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ใกล้หมดวาระพอดี ตอนนี้ถือว่าอยู่
ในช่วงครึ่งหลังแล้ว 
 นายอนุทิน กล่าวว่า เท่าที่ดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเป็นปี เพราะหากยังเห็นไม่ตรงกัน มันก็ไปเรื่อย 
หากยุบสภาก็ต้องดูว่าแต่ละพรรคท าเรื่องไพรมารีโหวตเสร็จหรือยัง เท่าที่ตรวจสอบดูยังไม่ถึงครึ่ง ดังนั้น อะไรที่ยังไม่
ถึงเวลาคิดก็ยังไม่คิด การเมืองเปลี่ยนได้ตลอด ตอนนี้คิดเพียงแต่การท างาน หาวัคซีนให้พอ 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943073 
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‘ภราดร’ ยัน ภท. เดินหน้าแก้ รธน. 1 ร่าง 1 ประเด็น เน้นปากท้อง ปชช. เป็นหลัก 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 15:32 น. 
 

 
 
“ภราดร” ยัน ภท.เดินหน้าแก้รธน. 1 ร่าง 1 ประเด็น เน้นปากท้องปชช.เป็นหลัก ชี้เรื่องการเมือง “ส.ส.-ส.ว.-
พรรคการเมือง” มีส่วนได้เสีย ควรตั้ง ส.ส.ร.เข้ามาแก้ เผยหารือ ปชป.-ชทพ.สัปดาห์หน้า 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว
ว่า ส าหรับจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้น ยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนจะส่ง 1 ร่าง 1 ประเด็น
โดยเป็นร่างที่ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในฐานราก เพื่อดูแลประชาชนผู้ขาดโอกาส เพราะพรรคเรายึด
มั่นเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเป็นหลัก ส าหรับเรื่องการเมืองหรือประเด็นอ่ืนๆ นั้นมองว่า ส.ส. ส.ว. 
และพรรคการเมืองล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่ควรเข้าไปแก้ไขหรือเกี่ยวข้อง อีกทั้งการด าเนินการเหล่านั้น
ควรถามประชาชนและแก้จากประชาชนด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไม่ใช่ให้ ส.ส .หรือส.ว.เข้าไป
แก้ไขเอง 
 รายงานข่าวแจ้งว่า ส าหรับความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันระหว่าง 3 พรรคร่วม
รัฐบาล คือพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นั้น ขณะนี้ 3 พรรคร่วม
รัฐบาลได้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองให้แต่ละพรรคเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ ส.ส.ได้ศึกษาร่างของพรรคอื่นด้วย 
เนื่องจากต้องอาศัยเสียงของ ส.ส.พรรคอื่นร่วมเข้าช่ือสนับสนุนให้ครบ 100 คน ส่วน ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจะลงชื่อร่วม
ร่างไหนหรือไม่ร่วมร่างไหนของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องมีการหารือกันภายในพรรคก่อน 
แต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.แต่ละคน ทั้งนี้ตัวแทนของทั้ง 3 พรรคจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งใน
สัปดาห์หน้าผ่านระบบซูม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2771062 
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พปชร.-ฝ่ายค้านเดินหน้าแก้ รธน. เข้าสภา 22 มิ.ย. ภท.ไม่สน ขอเลือกตั้งกติกาเดิม 
Submitted on Fri, 2021-06-11 19:28 
 

 
 
11 มิ.ย. 2564 ร่างแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบของไพบูลย์ นิติตะวัน พรรค พปชร. จ่อเข้าสภา 22 
มิ.ย. 2564 ประธานวิปรัฐบาลชี้ พร้อมหนุนพรรคร่วมฯ หากไม่แตะอ านาจ ส.ว. ฝ่ายค้านเตรียมยื่นกลางเดือนนี้ 
พท. ยันไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 อนุทินเผยไม่เอาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
ร่างแก้ รธน. ไพบูลย์เข้าสภา เตรียมพิจารณา 22-23 มิ.ย. 2564 
 โพสต์ทูเดย์ ไทยพีบีเอส และมติชนออนไลน์ รายงานว่า วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการเปิดประชุมร่วม
รัฐสภา เพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่า เบื้องต้นได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. ว่าจะเปิด
ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา 
 ประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่า ขณะนี้มีแค่ญัตติของพรรคพลังประชารัฐเพียงญัตติเดียว ที่เสนอโดยไพบูลย์ 
นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ส่วนญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคการเมืองอื่นๆ ยังไ ม่มี
เสนอเข้ามา แต่ทราบว่าสัปดาห์หน้าพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ก็จะน าเข้ามาพิจารณาบรรจุ
ในวาระไปพร้อมกับญัตติของพรรคพลังประชารัฐ ในการประชุมรัฐสภาวันที่ 22-23 มิ.ย. รวมถึงพรรคอื่นๆ ถ้ายื่นญัตติ
แก้รัฐธรรมนูญเข้ามาจะน ามาร่วมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
พปชร. พร้อมหนุนถ้าไม่แตะอ านาจ ส.ว. 
 “ญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของนายไพบูลย์มีหลักการส าคัญคือ การกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ 
แต่ไม่มีเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ หากจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญราย
มาตรา ที่ต้องใช้เสียง ส.ส. สนับสนุน 1 ใน 5 หรือ 98 คน แต่ถ้ามีเสียงไม่ครบ พรรคพลังประชารัฐยินดีช่วยเติมชื่อให้
ครบตามจ านวน แต่เนื้อหาที่แก้ไขต้องอยู่ในหลักการหรือประเด็นเดียวกับของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
การลดหรือตัดอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกฯ ถ้ามีเนื้อหาตัดอ านาจ ส.ว. จะไม่ร่วมลงชื่อให้ เพราะมองว่า
อ านาจ ส.ว. ไม่ควรเข้าไปยุ่ง จะได้สะดวกไม่ยุ่งยากในการแก้ไข ถ้าไปตัดแขนตัดขา ส.ว. ใครจะมาโหวตให้ เพราะการ
รับหลักการวาะแรก ต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 83 เสียง เห็นชอบด้วย” วิรัชกล่าว 
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 วิรัชกล่าวต่อว่า หากญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ ได้รับความเห็นชอบวาระ
รับหลักการจากรัฐสภา จะเข้าสู่ขั้นตอนตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณาวาระสอง คาดว่าใช้เวลาไม่นาน ประชุม 4-5 
ครั้ง น่าจะได้ข้อสรุป เพราะเป็นการแก้แค่รายมาตรา คาดว่าประมาณ 1 เดือนก็พิจารณาเสร็จ และน าเข้าสู่การโหวต
วาระสามได้ในเดือน ส.ค. อาจจะพิจารณาเสร็จก่อนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ด้วยซ้ า 
ฝ่ายค้านเตรียมยื่นแก้ รธน. พท. ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 
 ด้านเดอะสแตนดาร์ด รายงานว่า สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิป
ฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญกับ ชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จ านวน 5 ร่าง เช่น การแก้มาตรา 256 กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ, ระบบเลือกตั้ง, อ านาจ ส.ว. ในการ
ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ ส.ส. โดยมีทั้ง ส.ส. เพื่อไทย และ ส.ส. ใน
พรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ 
 ทั้งนี้ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านจะลงชื่อครบตามกรอบกฎหมายก าหนด และพร้อมที่จะยื่นต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระะการประชุมได้ในวันอังคารที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. 
ขณะที่วอยซ์ออนไลน์ รายงานว่า ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง
ความคืบหน้าการด าเนินการยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า พรรค
ฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นญัตติดังกล่าวในวันที่ 15 มิ.ย. หรือวันที ่16 มิ.ย. 2564 
 ในส่วนร่างของพรรคเพื่อไทยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่
เหลืออยู่ยังพบว่ามีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนั้นจะก าหนดให้มีการหารือในระดับพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 14 
มิ.ย. เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นตรงกันและไม่ตรงกันบ้างอย่างไร ซึ่งประเด็นที่ตรงกันก็จะมาร่วมกัน 
ส่วนประเด็นที่ไม่ตรงกันก็จะมาหารือว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไร  
 “ในส่วนของพรรคเพื่อไทยตัวร่างสะเด็ดน้ าแล้ว และยังยืนยันว่า 5 ร่างของเราที่จะมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในภาพรวม ยกเว้นในหมวด 1 และหมวด 2 และแก้ในรายมาตราอีก 4 ร่าง โดยตอนนี้ ส.ส.เพื่อไทย ได้ลง
รายชื่อครบแล้วประมาณ 100 กว่าคน พร้อมที่จะยื่นแล้ว แต่เพื่อความรอบคอบและการอยู่ร่วมกันจึงอยากฟังความ
คิดเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย เพราะถือว่าเราเดินทางร่วมกันมานาน จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน” ประเสรฐิกล่าว 
เมื่อถามว่า หากมีการชิงยุบสภาก่อนมีการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 แล้วเสร็จ ประเสริฐ กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐบาลมี
ความจริงใจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข ฉะนั้นอยากให้เรื่องส าคัญอย่างรัฐธรรมนูญผ่านไปก่อน 
หลังจากนั้นจะท าอะไรค่อยว่ากัน 
ภูมิใจไทยยันเอากติกาเลือกตั้งแบบเดิม 
 ด้านกรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เรามีร่างของเราอยู่แล้ว 
ยืนยันไม่มีเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เสนอมาเราก็โหวตแบบใบเดียว จะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ใน
การเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญ 5 ปีนั้น กว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ใกล้หมด
วาระพอดี ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงครึ่งหลังแล้ว 
 อนุทินกล่าวว่า เท่าที่ดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงอีกเป็นปี เพราะหากยังเห็นไม่ตรงกัน มันก็ไปเรื่อย 
หากยุบสภาก็ต้องดูว่าแต่ละพรรคท าเรื่องไพรมารีโหวตเสร็จหรือยัง เท่าที่ตรวจสอบดูยังไม่ถึงครึ่ง ดังนั้น อะไรที่ยังไม่
ถึงเวลาคิดก็ยังไม่คิด การเมืองเปลี่ยนได้ตลอด ตอนนี้คิดเพียงแต่การท างาน หาวัคซีนให้พอ 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2021/06/93475 
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ณัฐวุฒิ วิเคราะห์บิ๊กตู่ยังไม่ยุบสภาเร็วๆนี้ เชื่ออยู่ต่อใช้งบเงินกู้ ถ้าจะยุบ คงเป็นปีหน้า 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 19:06 น. 
 

 
 
ณัฐวฒุิ วิเคราะห์บิ๊กตู่ยังไม่ยุบสภาเร็วๆนี้ เชื่ออยู่ต่อใช้งบเงินกู้ ถ้าจะยุบ คงเป็นปีหน้า 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นทางการเมือง วิเคราะห์เรื่องการยุบสภา โดย ระบุว่า 
 ผมไม่คิดว่าการยุบสภาจะเกิดเร็วเหมือนที่หลายฝ่ายประเมิน ทั้งการกระทบกระทั่งระหว่างพรรคร่วม
หรือรองบประมาณผ่านเป็นข้อวิเคราะห์ในการเมืองปกติ แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ มีโรคระบาดร้ายแรงซึ่ง
การรับมือของรัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนักประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง การฉีดวัคซีนแม้ปริมาณจะเพิ่มขึ้นแต่
ยังไม่เกิดความเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้า 100 ล้านโดสภายในสิ้นป ี
 ผมเชื่อว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงโดยนายกฯก่อนการฉีดวัคซีนเกิน 50 % ของประเทศ และรัฐบาล
ตั้งใจจะอยู่จนใช้เงินกู้กรอบสุดท้าย 500,000 ล้านบาทไปแล้วไม่ต่ ากว่าครึ่ง 
 ถึงจะมี 250 ส.ว.เป็นกุมารทอง แต่คงไม่ต้องการบากหน้าลงพื้นที่ในสภาพที่ประชาชนก าลังรอทั้งวัคซีน
และการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้น่าจะเห็นความชัดเจนช่วงต้นปีหน้า ถ้าจะมีการยุบสภาคงเป็นไตรมาส 2 
ของปี 65 ไปแล้วมากกว่า 
 ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่นายกฯต้องส าเหนียกให้มากคือการบริหารจัดการวัคซีน เท่าที่เห็นเป็นการเน้น
ปริมาณขาเข้าและโชว์ความหลากหลายด้วยการเซ็นสัญญากับยี่ห้อต่างๆมากขึ้น แต่เวลาที่ทุกตัวจะเข้ามาทั้งไฟเซอร์ 
โมเดอร์นา จอห์นสันฯ รวมทั้งซิโนฟาร์มหรืออื่นๆคาดว่าจะเป็นไตรมาสสุดท้าย 
 ถ้าดูจากยอดฉีดรายวันตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือวัคซีนจะล้นมือช่วงปลายปีหรือไม่ เพราะทุกรายจะเข้า
มาพร้อมกัน ถ้าไม่วางแผนการกระจายและเพิ่มปริมาณการฉีดรองรับไว้ปัญหาจะกลับด้าน ต้นปีวัคซีนขาด ปลายปีคน
ฉีดไม่พอ ประชาชนต้องรอเหมือนเดิม 
รัฐบาลมองเรื่องนีห้รือยังและเตรียมการรับมืออย่างไร 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2771595 
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'ณัฐวุฒ'ิ สวมบทกูรูยุบสภาไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้ รัฐบาลบริหารวัคซีนล้มเหลวไม่กล้าบากหน้าหาเสียง 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:24 น.  
 

 
 
 11 มิ.ย.64 - นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์
ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ผมไม่คิดว่าการยุบสภาจะเกิดเร็วเหมือนที่หลายฝ่ายประเมิน ทั้งการกระทบกระทั่งระหว่าง
พรรคร่วมหรือรองบประมาณผ่านเป็นข้อวิเคราะห์ในการเมืองปกติ แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ มีโรคระบาด
ร้ายแรงซึ่งการรับมือของรัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนัก ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง การฉีดวัคซีนแม้ปริมาณจะ
เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เกิดความเช่ือมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้า 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี 
 ผมเชื่อว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงโดยนายกฯก่อนการฉีดวัคซีนเกิน 50% ของประเทศ และรัฐบาล
ตั้งใจจะอยู่จนใช้เงินกู้กรอบสุดท้าย 500,000 ล้านบาทไปแล้วไม่ต่ ากว่าครึ่ง 
 ถึงจะมี 250 ส.ว.เป็นกุมารทอง แต่คงไม่ต้องการบากหน้าลงพื้นที่ในสภาพที่ประชาชนก าลังรอทั้งวัคซีน
และการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้น่าจะเห็นความชัดเจนช่วงต้นปีหน้า ถ้าจะมีการยุบสภาคงเป็นไตรมาส 2 
ของปี 65 ไปแล้วมากกว่า 
 ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่นายกฯต้องส าเหนียกให้มากคือ การบริหารจัดการวัคซีน เท่าที่เห็นเป็นการเน้น
ปริมาณขาเข้าและโชว์ความหลากหลายด้วยการเซ็นสัญญากับยี่ห้อต่างๆมากขึ้น แต่เวลาที่ทุกตัวจะเข้ามาทั้งไฟเซอร์ 
โมเดอร์นา จอห์นสันฯ รวมทั้งซิโนฟาร์มหรืออื่นๆคาดว่าจะเป็นไตรมาสสุดท้าย 
 ถ้าดูจากยอดฉีดรายวันตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ วัคซีนจะล้นมือช่วงปลายปีหรือไม่ เพราะทุกรายจะเข้า
มาพร้อมกัน ถ้าไม่วางแผนการกระจายและเพิ่มปริมาณการฉีดรองรับไว้ ปัญหาจะกลับด้าน ต้นปีวัคซีนขาด ปลายปี
คนฉีดไม่พอ ประชาชนต้องรอเหมือนเดิม 
รัฐบาลมองเรื่องนี้หรือยังและเตรียมการรับมืออย่างไร 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/106063 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/106063
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‘กูรูเต้น’ เหน็บรัฐบริหารวัคซีนเหลวไม่กล้าบากหน้าหาเสียง ฟันเปรี้ยง ‘ยุบสภา’ เกิดช่วงไหน.? 
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.33 น. 
 

 
 
‘กูรูเต้น’เหน็บรัฐบริหารวัคซีนเหลวไม่กล้าบากหน้าหาเสียง ฟันเปรี้ยง‘ยุบสภา’เกิดช่วงไหน.? 
 11 มิถุนายน 2564 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 
 “ผมไม่คิดว่าการยุบสภาจะเกิดเร็วเหมือนที่หลายฝ่ายประเมิน ทั้งการกระทบกระทั่งระหว่างพรรคร่วม 
หรือรองบประมาณผ่านเป็นข้อวิเคราะห์ในการเมืองปกติ แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ มีโรคระบาดร้ายแรงซึ่ง
การรับมือของรัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนัก 
 ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง การฉีดวัคซีนแม้ปริมาณจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เกิดความเชื่อมั่นว่าจะ
เป็นไปตามเป้า 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี 
 ผมเชื่อว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงโดยนายกฯก่อนการฉีดวัคซีนเกิน 50% ของประเทศ และรัฐบาล
ตั้งใจจะอยู่จนใช้เงินกู้กรอบสุดท้าย 500,000 ล้านบาทไปแล้วไม่ต่ ากว่าครึ่ง 
 ถึงจะมี 250 ส.ว. เป็นกุมารทอง แต่คงไม่ต้องการบากหน้าลงพื้นที่ในสภาพที่ประชาชนก าลังรอทั้งวัคซีน
และการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้น่าจะเห็นความชัดเจนช่วงต้นปีหน้า ถ้าจะมีการยุบสภาคงเป็นไตรมาส 2 
ของปี 65 ไปแล้วมากกว่า 
 ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่นายกฯต้องส าเหนียกให้มากคือการบริหารจัดการวัคซีน เท่าที่เห็นเป็นการเน้น
ปริมาณขาเข้าและโชว์ความหลากหลายด้วยการเซ็นสัญญากับยี่ห้อต่างๆมากขึ้น แต่เวลาที่ทุกตัวจะเข้ามาทั้งไฟเซอร์ 
โมเดอร์นา จอห์นสันฯ รวมทั้งซิโนฟาร์มหรืออื่นๆคาดว่าจะเป็นไตรมาสสุดท้าย 
 ถ้าดูจากยอดฉีดรายวันตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือวัคซีนจะล้นมือช่วงปลายปีหรือไม่ เพราะทุกรายจะเข้า
มาพร้อมกัน ถ้าไม่วางแผนการกระจายและเพิ่มปริมาณการฉีดรองรับไว้ปัญหาจะกลับด้าน ต้นปีวัคซีนขาด ปลายปีคน
ฉีดไม่พอ ประชาชนต้องรอเหมือนเดิม 
รัฐบาลมองเรื่องนี้หรือยังและเตรียมการรับมืออย่างไร” 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/579663 
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‘บิ๊กป้อม’ เสียงแข็ง ลันไม่ยุบสภา-อยู่ครบ 4 ปี ยันไม่เปลี่ยนเลขาฯ พปชร. 
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
 

 
 
ยันไม่เปลี่ยนเลขาฯ พปชร.  ‘สมศักดิ’์จวกมีคนปั่นข่าว   พท. ดักคอเร่งแก้ รธน. ก่อน 
 “บิ๊กป้อม” ย้ ารัฐบาลอยู่ครบ 4 ปี ไม่เปลี่ยน “เลขาธิการพรรค พปชร.” “อนุชา” ชี้ประชุมใหญ่ที่
ขอนแก่นไร้วาระเปลี่ยน เลขาฯพรรค ทุกอย่างอยู่ที่ “บิ๊กป้อม”เคาะ ยันรบ.อยู่ครบวาระ-ไม่มียุบสภา “สมศักดิ”์อุบไต๋
ต าแหน่งเลขาฯพปชร.ต้องอยู่กับสามมิตร เชื่อมีคนพยายามปั่นข่าว ยันเดินหน้าท างาน เตือนพึงสังวรตัวเองวันนี้สบาย
ตอนเลือกตั้งจะยาก เชื่อรัฐบาลยังไปได้-ไม่ใกล้เลือกตั้ง‘วิษณุ’ยันไม่ยุบสภาฯไม่เคยได้ยินนายกฯพูด ด้าน‘เพื่อไทย’ 
ดักคอจะยุบสภา ต้องแก้ไขรธน.-งบประมาณ ผ่านก่อน 
 เมื่อวันที่ 11มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี
กระแสข่าวเรื่องการยุบสภาว่า ตนไม่เคยได้ยิน เมื่อถามว่า ในที่ประชุมครม.นายกฯได้เอยถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นาย
วิษณุกล่าวว่า “ไม่มี แต่ถ้ามี เขาก็ไม่พูด”ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี 3พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า ปล่อยให้
มันตกผลึกก่อน เมื่อถามถึงกรณีเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ห้องท างานตึก
ไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9มิถุนายน ว่า เป็นการพูดคุยถึงพรก.กู้เงิน 5แสนล้านบาท ซึ่งเข้าสู่การ
ประชุมสภาฯในวันที่ 9มิถุนายน 
 
บิ๊กป้อมชี้ประชุมใหญ่ไม่เปลี่ยนเลขาฯ 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารั ฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่พรรค พปชร.ที่จะจัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น วันที่ 18มิถุนายน นอกเหนือจากวาระทั่วไป จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ด้วยหรือไม่ ว่า ไม่มี ตามข้อมูลที่ออกมานั่นแหละ ประชุมกัน
ตามนั้น 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากเรื่องธุรการแล้วมีเรื่องเปลี่ยนเลขาธิการพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถาม
สื่อว่า “คุณไปถามเรื่องเลขาธิการพรรค แล้วคุณไปเกี่ยวอะไรด้วย” พร้อมกับกล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก เมื่อถามย้ าว่า 
จะปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรคเพื่อรองรับเตรียมเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถามสื่ออีกครั้งว่า“เรื่อง
อะไรเนี่ย ถามอะไรเนี่ย ก็บอกแล้วว่าจะอยู่ครบ 4ปี จะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเลือกตั้ง รัฐบาลยังท างานอยู่เลย” 
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 เมื่อถามว่า ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนกก.บห.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนยังไม่รู้เรื่องเลย ต้องอยู่ที่
สมาชิกพรรค สมาชิกพรรคจะเสนออะไรก็ว่าไป ต้องแล้วแต่สมาชิกพรรค ต่อข้อถามว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “โห หัวหน้าพรรคจะ
ไปเกี่ยวอะไร การประชุมครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะต้องรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะเรา
เลื่อนมาตลอด จนไม่รู้จะท าอะไรแล้ว และทาง กกต.ก็เร่งมา”เมื่อถามว่า สมัยหน้าจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกได้ใช่
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวสั้นๆ ว่า “เออ” พร้อมกับขึ้นรถยนต์ทันท ี
 
‘สมศักดิ์-อนุชา’ตบเท้าขึ้นตึกไทย 
 เวลา08.45น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะรอง
หัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท่ ามกลางกระแสข่าวการปรับเปลี่ยน
กก.บห.โดยเฉพาะต าแหน่งเลขาธิการพรรคในการประชุมสามัญประจ าปีวันที่ 18มิถุนายน ที่ จ.ขอนแก่น โดย นาย
สมศักดิ์ กล่าวเพียงสั้นๆอย่างอารมณ์ดีระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ว่า “ไปร่วมบันทึกเทปเรื่องยาเสพติด ไม่ใช่ข่าวการ
ประชุมพรรคนะ” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของนายอนุชา เข้าพบนายกฯเพื่อรายงานความคืบหน้ากรณี สถานีวิทยุโทร
ทัศแห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) กรมประชาสัมพันธ์ได้รับลิขสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ
ยุโรป 2020หรือยูโร2020 ที่จะมีขึ้นเวลา 02.00น.วันที่ 12มิถุนายนนี ้
 
‘อนุชา’ชี้ไม่มีวาระเปลี่ยนเลขาพรรค 
 ด้านนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีของพรรคพปชร.ที่ จ.ขอนแก่น ว่า ยังไม่มีข่าวเรื่องนี้ส าหรับตน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.ส่วนเรื่องเปลี่ยนตัว กก.บห.ส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้ รับรู้มาตามข่าว 
ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวจะเป็นคนสั่งการให้ทุกอย่างเรียบร้อย โดยตามก าหนดการวาระการ
ประชุมพรรคเป็นการรับรองงบประมาณของพรรค ตามระเบียบกฎหมายพรรคการเมือง ที่พรรคจะต้องจัดประชุม
ใหญ่เพื่อรับรอง 
 
เตือนทุกคนต้องมุ่งหน้าสร้างผลงาน 
 เมื่อถามว่า มีเสียงสมาชิกพรรคบางส่วนสนับสนุนให้เป็นเลขาธิการพรรคต่อไป นายอนุชา ระบุว่า ก็
ขอขอบคุณ ตนว่าใครสนับสนุนใครอยู่ที่พรรคเป็นส าคัญ ไม่ได้มองว่า ใครเลือกที่รักมักที่ชัง ใครจะคิดอ่านอย่ างไรก็
ขอให้คิดถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลักและหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเหนือสิ่งอื่นใด แล้วเราต้องเคารพ
การตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เมื่อถามว่า ท าไมช่วงนี้มีกระแสประเมินว่า จะมีการยุบสภา นายอนุชา ยืนยันว่า ไม่มี 
ตนท างานใน ครม.นายกฯก็ท างานอย่างเต็มที่ รัฐบาลก็ช่วยกันท างานเต็มที่ ปัญหาเล็กๆน้อยๆย่อมมีเป็นธรรมดา แต่
จะถึงขั้นยุบสภาไม่มี ตนรับรองได้ รัฐบาลคงอยู่ครบวาระ 
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‘สมศักดิ์’ยันเลขาฯต้องอยู่กับสามมิตร 
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพรรคที่ 
จ.ขอนแก่นโดยมีกระแสข่าว จะเปลี่ยน กก.บห.ว่า เรื่องปรับโครงสร้างตนยังไม่ทราบรายละเอียดจึงไม่กล้าคิดอะไร 
ส่วนตนจะไปร่วมประชุมด้วยหรือไม่นั้น ขอดูก่อน เมื่อถามว่าต าแหน่งเลขาธิการพรรคยังต้องอยู่กับ นายอนุชา นา
คาศัย เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ อยู่ที่ทุกคนต้องเข้าใจ ต้องคุยกัน เมื่อถามว่า
แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนเลขาธิการพรรค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คนที่จะตอบเรื่องนี้ หากไม่ถามเลขาธิการ
พรรคก็ต้องถามหัวหน้าพรรค เมื่อถามว่า เหตุใดข่าวการปรับเปลี่ยนกก.บห.จึงออกมาเยอะ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตน
มองว่ามีคนพยายามท าให้เกิดข่าว ส่วนจะเป็นคนในพรรคหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ เพราะอาจจะให้ความสนใจเรื่องพรรค
น้อยไปหรือไม่ เนื่องจากส่วนตัวคิดว่าการท างานต่างๆ ถ้าเราพยายามท าให้ได้งานออกมา ทั้งที่มีสถานการณ์โควิดก็
น่าจะเป็นเรื่องดีตนมุ่งเน้นเรื่องงานต่างๆของกระทรวงที่ออกมา ตนอยากจะท ามากที่สุด เช่น กฎหมายให้ผู้หญิงและ
เด็กเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรต่อเนื่อง คิดว่าตนจะเสนอครม.ได้ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 
 
อย่ามุ่งเรื่องส่วนตัว-ลต.จะล าบาก 
 “ถ้าเรามายุ่งเรื่องส่วนตัวมาก เช่น เรื่องพรรคมากไป อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อาจเสียงานในภาพรวม ผมจึง
อยากให้นักการเมืองสังวรไว้ว่า ประชาชนมองเราอยู่ อย่าคิดว่าวันนี้เราเดินได้สบายอยู่กับสิ่งที่เป็นอ านาจ แล้วท าให้
ท่านสบาย แต่เวลาเลือกตั้งขอเรียนว่า สิ่งที่ท าไว้ในวันนี้ มันจะสะท้อนในวันเลือกตั้ง ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งเรา เขาจะเอามา
โจมตีเราไม่ยั้ง แค่ภาพเดียวหรือสองภาพก็แทบตายแล้วในการเลือกตั้ง จึงอยากบอกว่าให้พึงสังวรตัวเองไว้ วันนี้อาจ
อยู่สบาย แต่วันเลือกต้ังมันยาก ผมเตือนตัวเองตลอด ต้องสร้างงาน” 
เมื่อถามว่ามองว่าขณะนี้ปี่กลองเลือกตั้งเริ่มดังขึ้นแล้วหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนมองว่ายังไปได้อยู่ เ พราะมี
ปัจจัยอื่นที่จ าเป็นต้องให้รัฐบาลท างาน ขอให้ใจเย็นๆ ส่วนจะเป็น 1ปี เหมือนที่นายกฯพูดหรือไม่นั้น มันอาจจะช้าไป
กว่านั้นก็ได้ เพราะเป็นช่วงที่เรามองเห็นปัญหาที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันที่ตั้งต้นเดือนหน้า ทุกกระทรวงต้องรีบท าเพราะรู้
ว่าต้องแข่งผลงานกันให้ชาวบ้านรู้ว่ารัฐบาลมีผลงานดีจริงๆ 
 
‘เสี่ยหนู’ปัดดูดสส.ก้าวไกลเสริมทัพ 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 
กล่าวถึงกระแสข่าวดึง สส.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เข้ามาอยู่กับพรรคว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ตอนนี้ยังไม่มีอะไร
ก็รอดูแล้วกัน แต่ถ้ามีอุดมการณ์เดียวกันความคิดความอ่านและเป้าหมายทางการเมืองเดียวกันทุกอย่างก็มีความ
เป็นไปได้ ส่วนที่ถามว่าจะwelcomeหรือไม่นั้น ก็ตอบได้ว่าทั้ง welcome และ welgo ส่วนไหนที่พรรคภูมิใจไทยไม่
พอใจแล้วภูมิใจไทยจะไปที่ไหนก็ welgo และถ้าเราจะเข้ามาเราก็ welcome พรรคเราตรงไปตรงมา เมื่อถามว่า
สรุปว่าพรรคภูมิใจไทยไปดูด ส.ส.4 คน จริงหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า หนูเปล่านะ 
 เมื่อถามถึงกรณีที่นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล มานั่งเก้าอี้ฝั่งพรรคภูมิใจไทย 
นายอนุทิน กล่าวว่า นายคารม แจ้งไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ไม่มีที่นั่งในฝั่งพรรคก้าวไกล ซึ่ง นายคารม 
แจ้งตนแบบนั้น จึงมานั่งกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อถามถึงการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนของภูมิใจไทยจะยื่นญัติแก้
รัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีร่างของเราอยู่แล้วเอาไว้ถึงเวลาก่อน เชื่อว่าไม่มีปัญหา และเราพร้อมทุก
รูปแบบ เราสนับสนุนใช้บัตรใบเดียว เสนอมาก็จะโหวตใบเดียวแพ้ชนะก็ว่ากัน 
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ยันไม่มียุบสภา-นายกฯเร่งท างานหัวฟู 
 นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาว่า ไม่มีมั้ง เมื่อเช้าตนยังตามข่าวที่สื่อถามพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร.บอกว่า ไม่มีเรื่องนี้ และยืนยันความสัมพันธ์พรรคร่วมก็เป็นไป
ด้วยดี ส่วนที่ข่าวยังออกมาเรื่อยๆ เพราะมีคนไม่พอใจและต้องการแซะไปมาหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ข่าวใคร 
เชื่อว่าไม่มีความไม่พอใจ ถ้ามีคงเป็นพวกไม่อยากให้เกิดความสงบ แต่ระดับผู้ใหญ่หัวหน้าพรรคร่วมทุกคนไม่มีปัญหา
อะไรกัน ซึ่งพล.อ.ประวิตร ก็ยืนยันไปแล้ว ตนจึงไม่ต้องยืนยันอะไรอีก เพราะไม่เคยมีอะไรกันอยู่แล้ว และการท างาน
ยังดีอยู ่
 เมื่อถามว่า นายกฯ เคยมีการพูดกับหัวหน้าพรรคร่วมถึงค ามั่นสัญญาว่าจะอยู่กันครบเทอมช่วยกัน
ท างาน หรือจะมีมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือไม่ ตราบใดที่นายกฯสั่งงานทางไลน์วันละ20 ครั้งก็ถือว่า
อาการยังดีอยู่ เพราะคนเราถ้าไม่อยากท างานคงไม่สั่ง แต่นายกฯ สั่งจนตนหัวฟูหมดแล้ว ส่วนในความเห็นที่แตกต่าง
ของลูกพรรคจะส่งผลอะไรหรือไม่นั้น เชื่อว่าไม่มี เพราะเวลาท าหน้าที่สส.เราให้อภิสิทธิ์เขา เมื่อถามว่าบรรยากาศ
พรรคร่วมตอนนี้ยังดีอยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้าและกล่าวว่า ตนมั่นใจว่าการท างานในฐานะที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบาลรัฐนาวาอยู่นี้ก็ยังโอเคอยู่ คลื่นลมไม่มี ฟ้าใส 
 เมื่อว่า นายกฯ มีความกังวลอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี หายใจเข้าหายใจออกเป็นงาน 
บางครั้งตนยังบอกนายกฯ ให้พักได้แล้ว เพราะ3-4 ทุ่มยังท างาน จึงเป็นห่วงท่าน นี่ถึงเป็นเหตุที่พวกตนท างานถวาย
หัวให้ เพราะผู้น าของเรายังท างานให้ประชาชน ไม่ได้ท าเพื่อตัวเอง 
 
พท.ชี้ต้องแก้รธน.ก่อนค่อยยุบสภา 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้า
การด าเนินการยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าพรรคฝ่ายค้าน จะ
เตรียมยื่นญัตติดังกล่าววันที่ 15หรือ16มิถุนายน ขณะนี้ในส่วนร่างของพรรคเพื่อไทยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่ในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เหลืออยู่พบว่า มีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนั้นจะก าหนดให้มีการหารือในระดับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 14มิถุนายน เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นตรงกันบ้างอย่างไรและไม่ตรงกันบ้าง
อย่างไร 
 เมื่อถามว่าหากมีการชิงยุบสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐบาลมีความ
จริงใจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข ฉะนั้นอยากให้เรื่องส าคัญอย่างรัฐธรรมนูญผ่านไปก่อน หลังจาก
นั้นจะท าอะไรค่อยว่ากัน ถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาวันที่ 22 มิถุนายน จริง น่าจะเสร็จก่อนสิ้นปี 
ถึงแม้จะยุบสภาในสถานการณ์อะไรต่างๆ แต่ควรให้เรื่องการพิจารณางบประมาณผ่านไปเรียบร้อยก่อน  
โดยงบประมาณจะผ่านได้ก็ประมาณเดือนกันยายน เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องส าคัญ จะท าอะไรก็ค่อยว่า
กันไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/579655 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/579655
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“พปชร.” จบศึกนอก-เปิดศึกใน เขย่าเก้าอี้เลขาธิการพรรค 
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 09:29 น. 
 

 
 
“พปชร.” จบศึกนอก-เปิดศึกใน เขย่าเก้าอี้เลขาธิการพรรค 
 วันที่ 12 มิถุนายน จับตาความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จะฝุ่นตลบแค่ไหน 
หลังจากผ่านศึกนอกในการโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 วาระแรก และพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทที่ผ่านสภา
มาอย่างฉลุย ก็เริ่มเปิดศึกภายในพรรค พปชร. ก่อนจะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ที่จ.
ขอนแก่น ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะเก้าอี้เลขาธิการพรรคที่นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นั่งอยู ่
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้า
พรรค พปชร.ตอบผู้สื่อข่าวที่ถามถึงการประชุมใหญ่พรรคพปชร. จะมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคด้วยหรือไม่ ว่า 
ไม่มี ตามข้อมูลที่ออกมานั่นแหละ ประชุมกันตามนั้น 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากเรื่องธุรการแล้ว จะมีเรื่องการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคด้วยหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร ย้อนถามสื่อว่า“คุณไปถามเรื่องเลขาธิการพรรค แล้วคุณไปเกี่ยวอะไรด้วย ไม่มีอะไรหรอก” เมื่อถามย้ าว่าจะ
มีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค เพื่อรองรับการเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถามสื่ออีก
ครั้งว่า “เรื่องอะไรเนี่ย ถามอะไรเนี่ย ก็บอกแล้วว่าจะอยู่ครบ 4 ปี จะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเลือกตั้ง รัฐบาลยัง
ท างานอยู่เลย” 
 เมื่อถามว่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกก.บห. ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่รู้เรื่องเลย 
ต้องอยู่ที่สมาชิกพรรค สมาชิกพรรคจะเสนออะไรก็ว่าไป ต้องแล้วแต่สมาชิกพรรค เมื่อถามว่ านายอนุชา นาคาศัย 
เลขาธิการพรรค ระบุว่า การตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “โห หัวหน้าพรรคจะไปเกี่ยว
อะไร การประชุมครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะต้องรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะเลื่อนมาตลอด 
จนไม่รู้จะท าอะไรแล้ว และกกต.ก็เร่งมา” 
 ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพปชร. ให้
สัมภาษณ์ว่า เรื่องการปรับกรรมการบริหารพรรค มีข่าวออกมาเรื่อยๆ คิดในทางที่ดีว่าอาจดีก็ได้ เรื่องการปรับ
โครงสร้างนั้นยังไม่ทราบรายละเอียด จึงไม่กล้าคิดอะไร ส่วนจะไปร่วมประชุมด้วยหรือไม่นั้น ขอดูก่อน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าต าแหน่งเลขาธิการพรรคพปชร.ยังต้องอยู่ กับกลุ่มสามมิตรหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า 
ไม่ทราบ อยู่ที่ทุกคนต้องเข้าใจ ต้องคุยกัน เมื่อถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ในการปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค นาย
สมศักดิ์ กล่าวว่า คนที่จะตอบเรื่องนี้หากไม่ถามเลขาธิการพรรค ก็ต้องถามหัวหน้าพรรค 
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 ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดข่าวการปรับเปลี่ยนกก.บห. จึงออกมาในช่วงนี้หนาหู นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มอง
ว่ามีคนพยายามท าให้เกิดข่าว ส่วนจะเป็นคนในพรรคหรือไม่นั้นไม่ทราบ อาจเพราะให้ความสนใจเรื่องพรรคน้อยไป 
เนื่องจากส่วนตัวคิดว่าการท างานต่างๆ พยายามท าให้ได้งานออกมา ถ้าเรามายุ่งเรื่องในพรรคมากไป อยากเป็นโน่น
เป็นนี่ อาจเสียงานในภาพรวม 
 “ผมจึงอยากให้นักการเมืองสังวรไว้ว่าประชาชนมองอยู่ อย่าคิดว่าวันนี้เดินได้สบายอยู่กับสิ่งที่เป็น
อ านาจ แล้วท าให้สบาย แต่เวลาเลือกตั้งขอเรียนว่าสิ่งที่ท าไว้ในวันนี้ จะสะท้อนในวันเลือกตั้ง ฝ่ายที่เป็นคู่แข่ง เขาจะ
เอามาโจมตีไม่ยั้ง แค่ภาพเดียวหรือสองภาพก็แทบตายแล้วในการเลือกตั้ง จึงอยากบอกว่าให้พึงสังวรตัวเองไว้ วันนี้
อาจอยู่สบาย แต่วันเลือกตั้งมันยาก ผมเตือนตัวเองตลอด ต้องสร้างงาน”นายสมศักดิ์ กล่าว 
ขณะที่นายอนุชา ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพปชร.ว่า ส าหรับตน ยังไม่มีข่าวใดๆ ในเรื่องนี้ ส่วน
ที่มีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือเป็นข่าวที่ถูกน าเสนอไปข้างนอก ส่วนจะมีวาระการประชุมใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้า
พรรคเป็นหลัก 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่ได้ยินเรื่องนั้น ได้
ยินจากข่าว ทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว หัวหน้าพรรคจะเป็นคนสั่งการทุกอย่างผู้สื่อข่าวถามว่าจะเดินทาง
ไปร่วมประชุมพรรคพปชร. ที่จ.ขอนแก่น ด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไปร่วมด้วยอย่างแน่นอน แต่ยังไม่ทราบ
โปรแกรมโดยละเอียด 
 เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรต่อกรณีที่มีเสียงสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรคพปชร.ต่อไป นาย
อนุชา กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ส่วนการที่ใครจะสนับสนุนใครอย่างไร หรือไม่นั้นคิดว่าพรรคเป็นส าคัญ เพราะไม่ได้มอง
ว่า ใครจะเลือกที่รักมักที่ชังอย่างไร เพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่พรรคจะต้องเป็นสิ่งส าคัญ ใครจะคิดอ่านอย่างไรขอให้
คิดถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลัก คิดว่าหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเหนืออื่นใด เพราะฉะนั้นต้องเคารพการ
ตัดสินใจของหัวหน้าพรรค 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2772031 
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โพล! ความนิยมในตัวผู้น า 'บิ๊กตู'่ ยังแชมป์ ทิ้ง 'หน่อย-หนู-พิธา' ไม่เห็นฝุ่น 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:55 น. 
 

 
 

 12 มิ.ย.64  - นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง ความนิยม ผู้น ารัฐบาล กับ ประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,400 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 
55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตยว่า ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึง
มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย 
 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุผู้น าที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติและ
ประชาชนมีประโยชน์ ช่วยได้ ในขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นไปในประชาธิปไตยบ้านเราคือ ในการ
แก้ปัญหาวิกฤตชาติ มีคนมือไม่พาย เอาเท้าราน้ า คอยแต่ต าหนิคนท างาน ในขณะที่ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 ระบุประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่
ร้อยละ 10.6 ระบุไม่มี อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.0 ระบุประเทศไทย
จะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 4.0 มองว่าจะไม่มี 
 เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมืองบุคคลส าคัญต่าง ๆ ถ้าวันนี้เลือกได้จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ร้อยละ 14.9 ระบุ คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อันดับสามหรือร้อยละ 5.3 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.8 ระบุ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ร้อยละ 3.1 เช่นกันระบุ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ ร้อยละ 2.1 ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในขณะที่ร้อยละ 13.4 
ระบุคนอ่ืน ๆ และร้อยละ 25.6 ระบุไม่ทราบ ไม่มี 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ประชาชนที่
ถูกศึกษาส่วนใหญ่ต้องการได้ผู้น าประเทศที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาวิกฤตชาติและประชาชน โดยเชื่อว่า
เป็นประโยชน์ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ดี แต่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 และเศรษฐกิจ
ขณะนี้ สิ่งที่ประชาชนเห็นและเป็นไปคือกลุ่มคนจ านวนมากที่เอาแต่ต าหนิคนท างาน มือไม่พายเอาเท้าราน้ า ทั้ง ๆ ที่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิได้รับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ประชาชนทั่วไปก็
สามารถเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่แตกต่างไปจากรัฐบาลได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/106103 
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เปิดผลส ารวจซูเปอร์โพล 'ประยุทธ์' ยังน า 'สุดารัตน์-อนุทิน-พิธา' 
12 มิถุนายน 2564 93 

 
 
เปิดผลส ารวจ "ซูเปอร์โพล" เผยพล.อ.ประยุทธ์ยังน า "สุดารัตน์-อนุทิน-พิธา-จุรินทร์" 
 วันที่ 12 มิ.ย. นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผล
ส ารวจภาคสนาม เรื่อง ความนิยม ผู้น ารัฐบาล กับ ประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,400 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 
55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตยว่า ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึง
มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย 
 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุผู้น าที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติและ
ประชาชนมีประโยชน์ ช่วยได้ ในขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นไปในประชาธิปไตยบ้านเราคือ ในการ
แก้ปัญหาวิกฤตชาติ มีคนมือไม่พาย เอาเท้าราน้ า คอยแต่ต าหนิคนท างาน ในขณะที่ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 ระบุประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่
ร้อยละ 10.6 ระบุไม่มี อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.0 ระบุประเทศไทย
จะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 4.0 มองว่าจะไม่มี 
 เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมืองบุคคลส าคัญต่างๆ ถ้าวันนี้เลือกได้จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ร้อยละ 14.9 ระบุ คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อันดับสามหรือร้อยละ 5.3 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.8 ระบุ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ร้อยละ 3.1 เช่นกันระบุ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ ร้อยละ 2.1 ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในขณะที่ร้อยละ 13.4 
ระบุคนอ่ืน ๆ และร้อยละ 25.6 ระบุไม่ทราบ ไม่มี 
 นายนพดล กล่าวด้วย ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ประชาชนที่ถูก
ศึกษาส่วนใหญ่ต้องการได้ผู้น าประเทศที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาวิกฤตชาติและประชาชน โดยเชื่อว่าเป็น
ประโยชน์ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ดี แต่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจขณะนี้ 
สิ่งที่ประชาชนเห็นและเป็นไปคือกลุ่มคนจ านวนมากที่เอาแต่ต าหนิคนท างาน มือไม่พายเอาเท้าราน้ า ทั้งๆ ที่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิได้รับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ประชาชนทั่วไปก็
สามารถเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ แสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่แตกต่างไปจากรัฐบาลได ้
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943173 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943173
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ซูเปอร์โพล ปชช. 30.8% ยังเลือก "บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ 
12 มิถุนายน 2021 - 10:30 
 

 
 
ซูเปอร์โพล ประชาชน 30.8%ยังเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไป 88.4% ยันประเทศไทยวันนี้มีความเป็น
ประชาธิปไตย เชื่อประชาธิปไตย ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยาก 
 ส านักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง “ความนิยม ผู้น ารัฐบาล กับ 
ประชาธิปไตย” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,400 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 
1–12 มิ.ย.2564 พบว่า ร้อยละ 55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตย ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของ
ประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่
วางใจเลย, ร้อยละ 88.4 ระบุ ประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ระบุ ไม่มี และเมื่อ
ถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้าร้อยละ 96.0 ระบุ ประเทศไทยจะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ ส่วน ร้อยละ 4.0 มองว่า
จะไม่มี 
 ทั้งนี้ ร้อยละ 93.4 ระบุ ผู้น าที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติ และประชาชนมีประโยชน์ ช่วย
ได้ แต่ร้อยละ 6.6 ระบุ ไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย , ร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นประชาธิปไตยบ้านเราคือ ใน
การแก้ปัญหาวิกฤตชาติ มีคนมือไม่พายเอาเท้าราน้ า คอยแต่ต าหนิคนท างาน ,ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และ ร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ได้
จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมือง บุคคลส าคัญต่าง ๆ ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็น
นายกรัฐมนตรี พบร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,ร้อยละ 14.9 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ , 
ร้อยละ 5.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล, ร้อยละ 4.8 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ์
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_123229/ 
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ซูเปอร์โพลเผย ปชช. แค่ 30.8% ยังจะเลือก "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ 
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.10 น. 
 

 
 
 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564  ส านักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 
“ความนิยม ผู้น ารัฐบาล กับ ประชาธิปไตย” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศด าเนินโครงการทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,400 
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1–12 มิ.ย.2564 พบว่า ร้อยละ 55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตย ช่วยลดความ
เดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 
วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย, ร้อยละ 88.4 ระบุ ประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่ร้อยละ 
10.6 ระบุ ไม่มี และเมื่อถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้าร้อยละ 96.0 ระบุ ประเทศไทยจะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ 
ส่วน ร้อยละ 4.0 มองว่าจะไม่มี           
 ทั้งนี้ ร้อยละ 93.4 ระบุ ผู้น าที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติ และประชาชนมีประโยชน์ ช่วย
ได้ แต่ร้อยละ 6.6 ระบุ ไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย , ร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นประชาธิปไตยบ้านเราคือ ใน
การแก้ปัญหาวิกฤตชาติ มีคนมือไม่พายเอาเท้าราน้ า คอยแต่ต าหนิคนท างาน ,ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และ ร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ได้
จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมือง บุคคลส าคัญต่าง ๆ ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็น
นายกรัฐมนตรี พบร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ,ร้อยละ 14.9 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ , 
ร้อยละ 5.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล, ร้อยละ 4.8 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
"ฮาร์ท"เชื่ออย่างหมดใจ"บิ๊กตู่"เสียสละ จะน าไทยฝ่ามรสุมไปสู่อนาคต 
 นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือ ฮาร์ท นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Suthipongse Heart 
Thatphithakkul ว่า "ผมเชื่อจริงๆว่า ท่านผู้น านั้นเชื่ออย่างหมดใจเลยว่า ท่านก าลังน าพาประเทศไทยฝ่าฟันมรสุม
และอุปสรรคนานัปการอย่างทรหด อดทน และด้วยความเสียสละ อย่างที่ไม่มีผู้น าท่านใดได้เคยกระท ามาก่อน 
ผมไม่มีอะไรจะเขียนอีกต่อไป ได้แต่ถอนหายใจด้วยความสังเวชและสมเพชตัวเอง" 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/237892 
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โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ วันนี้เลือก "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ รองมา "สุดารัตน์-อนุทิน" 
ไทยรัฐออนไลน์  12 มิ.ย. 2564 12:05 น. 
 

 
 
โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ วันนี้ยังเลือก "บิ๊กตู่" เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุมีความเด็ดขาด สั่งการช่วยประเทศได้ รองลงมา 
"สุดารัตน์-อนุทิน" ขณะกว่า 88% เห็นประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย 
 วันที่ 12 มิ.ย. นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผล
ส ารวจภาคสนาม เรื่อง ความนิยม ผู้น ารัฐบาล กับ ประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,400 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 
55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตยว่า ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึง
มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย 
 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุผู้น าที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติและ
ประชาชนมีประโยชน์ ช่วยได้ ในขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นไปในประชาธิปไตยบ้านเราคือ ในการ
แก้ปัญหาวิกฤติชาติ มีคนมือไม่พาย เอาเท้าราน้ า คอยแต่ต าหนิคนท างาน ในขณะที่ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 ระบุประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่
ร้อยละ 10.6 ระบุไม่มี อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.0 ระบุประเทศไทย
จะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 4.0 มองว่าจะไม่มี 
 เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมืองบุคคลส าคัญต่างๆ ถ้าวันนี้เลือกได้จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ร้อยละ 14.9 ระบุ คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อันดับสามหรือร้อยละ 5.3 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.8 ระบุ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ร้อยละ 3.1 เช่นกันระบุ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ ร้อยละ 2.1 ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในขณะที่ร้อยละ 13.4 
ระบุคนอ่ืนๆ และร้อยละ 25.6 ระบุไม่ทราบ ไม่มี 
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 นายนพดล กล่าวด้วย ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ประชาชนที่ถูก
ศึกษาส่วนใหญ่ต้องการได้ผู้น าประเทศที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาวิกฤติชาติและประชาชน โดยเชื่อว่าเป็น
ประโยชน์ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ดี แต่ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และเศรษฐกิจขณะนี้ 
สิ่งที่ประชาชนเห็นและเป็นไปคือ กลุ่มคนจ านวนมากที่เอาแต่ต าหนิคนท างาน มือไม่พายเอาเท้าราน้ า ทั้งๆ ที่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิได้รับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ประชาชนทั่วไปก็
สามารถเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ แสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่แตกต่างไปจากรัฐบาลได้. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2114072?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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ปชป. เคาะผู้สมัคร ส.ส. 6 จว.อันดามันครบแล้ว จุรินทร์ โว หลายจังหวัดโอกาสชนะยกทีม 
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 11:59 น. 
 

 
 
“จุรินทร์” ลั่น ปชป.เคาะผู้สมัครส.ส. 6 จังหวัดอันดามันครบแล้ว โว หลายจังหวัดมีโอกาสชนะยกทีม 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน ที่จ.กระบี่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์. ให้สัมภาษณ์ภายหลังพบปะกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่อ าเภอคลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถึงความพร้อมในการเลือกตั้ง
ใหญ่ ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่ มาถึงวันนี้เรามีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการเรื่องผู้สมัครใน
กรุงเทพฯ เกือบจะครบทุกเขตแล้วได้ตัวผู้สมัครที่เคาะแล้ว 
 ส่วนในภาคใต้ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล มีที่นั่งทั้งหมด ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 11 ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์เคาะผู้สมัครครบ
แล้วทั้ง 11 เขต ยกเว้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญไปเป็นบัตรสองใบและปรับจาก 350 เขต เป็น ส.ส.เขต 400 เขต และ
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ตามร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอหากประสบความส าเร็จ จะมีการขยายเขตเลือกตั้ง
เพิ่มเติม เช่น จ.กระบี่อาจมี ส.ส.เพิ่มเป็น 3 คน พังงา ส.ส.อาจเพิ่มเป็น 3 คน ตรังอาจเพิ่มเป็น 4 คน เป็นต้น ซึ่งก็ได้มี
การเตรียมการไว้ในใจแล้วเช่นเดียวกัน 
 “วันนี้ผู้สมัครส.ส.เขตอันดามัน ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครบแล้ว โดยรายชื่อผู้สมัคร มีทั้งผู้ที่เป็น 
ส.ส.ในปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค เมื่อเปิดชื่อแล้วผมคิดว่าจะเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
และในจังหวัดแถบอันดามัน ผมเชื่อว่าเราจะได้ส.ส.มากกว่าเดิม หลายจังหวัดก็มีโอกาสได้ส .ส.ยกทีม” หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2772286 
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ปชป. เคาะผู้สมัคร ส.ส. 6 จังหวัดอันดามันครบแล้ว 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:43 น. 
 

 
 
 12 มิ .ย.64 - นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สภายหลังพบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอคลองท่อม ณ เทศบาล
ต าบลคลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถึงความพร้อมในทางการเมืองส าหรับการเลือกตั้งใหญ่ว่า จะ
มาถึงเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่ วันนี้เรามีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการเรื่องผู้สมัครในกรุงเทพเกือบจะครบ
ทุกเขตแล้วได้ตัวผู้สมัครที่เคาะแล้ว  
 ส่วนภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล มีที่นั่งทั้งหมดถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 11 ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์เคาะผู้สมัครครบแล้ว
ทั้ง 11 เขต ยกเว้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญไปเป็นบัตรสองใบและปรับจาก 350 เขต เป็น ส.ส.เขต 400 เขต และบัญชี
รายชื่อ 100 คน ตามร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอเกิดประสบความส าเร็จ จะมีการขยายเขตเพิ่มเติม เช่น กระบี่
อาจมีผู้แทนเพิ่มเป็น 3 คน พังงาอาจเพิ่มเป็น 3 คน ตรังอาจเพิ่มเป็น 4 คน เป็นต้น ได้มีการเตรียมการไว้ในใจแล้ว
เช่นเดียวกัน ซึ่งวันนี้ผู้สมัครเขตอันดามันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครบแล้ว 
 "รายช่ือมีทั้งผู้ที่เป็น ส.ส.ในปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค เมื่อเปิดชื่อแล้วผมคิด
ว่าจะเป็นที่ยอมรับของประชาชน และในอันดามันผมเชื่อว่าเราจะได้มากกว่าเดิม หลายจังหวัดก็มีโอกาสยกทีม" 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/106126 
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'ปชป.' เคาะผู้สมัคร 6 จังหวัดอันดามัน 11 เขตครบแล้ว 
12 มิถุนายน 2564 101 
 

 
 
“จุรินทร์” เผย "ประชาธิปัตย์" เคาะผู้สมัคร 6 จังหวัดอันดามันครบ 11 เขตแล้ว แย้มเตรียมชง ศบค.ยกระดับ 
"ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" เป็น "อันดามัน แซนด์บ็อกซ์" 
 วันที่  12 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังพบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอคลองท่อม ที่
เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ว่า ส าหรับความพร้อมในทางการเมืองส าหรับการ
เลือกตั้งใหญ่ซึ่งมาถึงเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่นั้น แต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมโดยเฉพาะการเตรียมการเรื่อง
ผู้สมัครในกรุงเทพฯ เกือบจะครบทุกเขตได้ตัวผู้สมัครที่เคาะแล้ว ส่วนในภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน โดยในพื้นที่จังหวัดอันดา
มัน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันรวม 11 ที่นั่งพรรค
ประชาธิปัตย์เคาะผู้สมัครครบแล้วทั้ง 11 เขต 
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยกเว้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญไปเป็นบัตรสองใบและปรับจาก 350 เขต 
เป็น ส.ส.เขต 400 เขต และบัญชีรายชื่อ 100 คน ตามร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอเกิดประสบความส าเร็จ จะมี
การขยายเขตเพิ่มเติม อาทิ กระบี่อาจมีผู้แทนเพิ่มเป็น 3 คน พังงาอาจเพิ่มเป็น 3 คน ตรังอาจเพิ่มเป็น 4 คน เป็นต้น 
แต่ได้มีการเตรียมการไว้ในใจแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งวันนี้ผู้สมัครเขตอันดามันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครบแล้ว 
"รายชื่อมีทั้งผู้ที่เป็น ส.ส.ในปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการกับพรรค เมื่อเปิดชื่อแล้วผมคิดว่าจะเป็นที่
ยอมรับของประชาชน และในอันดามันผมเชื่อว่าเราจะได้มากกว่าเดิม หลายจังหวัดก็มีโอกาสยกทีม"หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าว 
 นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้มีโอกาสประชุมร่วมกับภาคธุรกิจและทีม
เซลล์แมนจังหวัด 3 จังหวัด กระบี่ภูเก็ตและพังงา ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเมื่อ”ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวเป็นโครงการน าร่องในวันที่ 1 กรกฎาคมประสบความส าเร็จ 3 จังหวัด กระบี่ ภูเก็ต และพังงา จะจับมือกัน
พัฒนารูปแบบการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก”ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ “ไปเป็น “อันดามัน แซนด์บ็อกซ์ “ จับมือ 3 
จังหวัดร่วมกันเป็นข้อสรุปและข้อเสนอซึ่งตนจะน าไปเสนอ ศบค.ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943184 
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“บิ๊กป้อม” จัดทัพ สู้เลือกตั้ง มิชชั่น พา “ตู่” กลับท าเนียบฯ จับตา คลื่นลูก 2 พปชร. “ธรรมนัส-นฤมล” ขุน
พลบู๊บุ๋น 
สยามรัฐออนไลน์  11 มิถุนายน 2564 23:00 น.  
 

 
 
 แม้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะไม่ได้พูดตรงๆ หรือส่งสัญญาณชัดๆว่า จะมี
การยุบสภาเมื่อใด 
 แต่ค าพูดที่ว่า รัฐบาลปัจจุบันเหลือเวลาอีก 1 ปีที่เหลืออยู่ ต้องเร่งให้ คณะรัฐมนตรีท างาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่วางไว้ให้เสร็จสิ้น 
แต่ก็ท าให้ถูกตีความว่าการยุบสภาและการเลือกต้ังใกล้เข้ามาในปีหน้า 2565 
 เพราะปีนี้หมดไปกับการต่อสู้กับโควิด และ ต้องรอจนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2565 จะผ่าน
สภา และมีผลให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ตุลาคมนี้ รวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯ และนายกเมืองพัทยา
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมและได้เปรียบ ก่อนที่จะประกาศยุบสภา ที่คาดกันว่า
จะเป็นปีหน้า รวมถึงการเลือกตั้งทั่วไป 
 ปี่กลองการเมือง การเลือกตั้ง จึงเริ่มเข้มข้นขึ้น สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ 
แกนน าจัดตั้งรัฐบาลที่มีความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังจากที่เลื่อนการ
ประชุมมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพราะสถานการณ์โควิด 
 โดยมีรายงานข่าวว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ราว 19 หรือ 20 มิถุนายนนี้ ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ที่มีก าหนดการ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ จะลงพื้นที่ภาคอีสานเพื่อติดตามงานของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการประชุมพรรคด้วย 
 แต่ก็น่าแปลกที่ อนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค กลับไม่รู้ว่าจะมีการประชุมนี้เกิดขึ้น เพราะ พล.อ.
ประวิตร ยังไม่ได้แจ้งอะไรกับลูกพรรค หรือแม้แต่ตนเอง 
 จนเป็นที่มาของการเกิดกระแสข่าวว่าจะมีปฏิบัติการหักดิบ ยึดเก้าอี้เลขาธิการพรรคที่ อนุชา นั่งอยู่ให้ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรค นั่งแทน 
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 ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องเตรียมสู้ศึกการเลือกตั้งในปีหน้าเสียแต่เนิ่นๆ เพราะเป้าหมายของ พล.อ.ประวิตร 
คือพรรคพลังประชารัฐ จะต้องได้จ านวนสส.เข้าสภาในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ให้มากที่สุดมากกว่าพรรคเพื่อไทย 
เพื่อที่จะเป็นการน าในการจัดตั้งรัฐบาล และพาพล.อ.ประยุทธ์ กลับสู่ท าเนียบรัฐบาล บ้านนรสิงห์ เพื่อเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย 
 ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งมีบทบาทส าคัญในพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่ต้นและถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ คน
คุมสวนกล้วย คุมทุน และผู้คุมพรรคเล็ก รวมทั้งประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาล 
 เป็นเสมือนตัวแทนของ พล.อ.ประวิตรในการปฏิบัติการแก้ปัญหาต่างๆภายในพรรคและพรรคร่วม
รัฐบาลมาตลอดจนได้รับการขนานนามว่าเป็นลูกรัก และเป็นมือขวาของพล.อ.ประวิตร เลยทีเดียว 
 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ พล.อ.ประวิตร จะหนุน ร.อ.ธรรมนัส ให้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคเลย เพราะที่
ผ่านมาสั่งอะไรผู้กองธรรมนัสก็ท าให้ได้หมดโดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมในหลายจังหวัดที่ผ่านมา 
 อีกทั้งกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ถือว่าเป็นก าลังหลักข้างกาย พล.อ.ประวิตรเพราะมีทั้ง วิรัช รัตนเศรษฐ 
ประธานวิปรัฐบาล และ อ.แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และเหรัญญิกพรรคซึ่ง ยังได้เป็น รองประธาน
คณะกรรมาธิการงบประมาณ อีกด้วย 
 กล่าวกันในพรรคพลังประชารัฐว่า ถ้าเป็นงานสายบู๊ พล.อ.ประวิตร จะใช้งาน ร.อ.ธรรมนัส ที่ถือเป็นรุ่น
น้องเตรียมทหาร ที่มีความพร้อมทั้งในแง่ฐานะทุนสายสัมพันธ์และผู้คนในมือด้วยเพราะเคยเป็นนายทหารที่เดินมาบน
ถนนสีเทา เป็นเสมือนขุนศึกนักรบ 
 แต่ถ้าเป็นงานสายบุ๋น ในเรื่องของการวางแผน การคิดและความละเอียดรอบคอบต่างๆ พล.อ.ประวิตร 
จะใช้งาน ดร.นฤมล ที่เปรียบเสมือนเป็น ขุนพลหญิงของพล.อ.ประวิตร เลยก็ว่าได้ 
 เพราะมีข่าวว่าพล.อ.ประวิตร สั่งการให้ดร.นฤมล เตรียมการเรื่องการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ที่จะเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มทุกพวกแต่จะมี ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาธิการพรรค 
 รวมถึงการเตรียมส ารวจพื้นที่เช็คฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐว่าพื้นที่ใดเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดอ่อน 
เพื่อเตรียมส่งให้ ร.อ.ธรรมนัส ไปแก้ปัญหา และเสริมความแข็งแกร่งในแต่ละพื้นที่ 
 จนมีข่าวสะพัดว่าในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ ดร.นฤมล จะไม่ใช่เป็น
แค่เพียงเหรัญญิกพรรคเท่านั้น แต่จะเป็นรองหัวหน้าพรรคหญิงด้วย และ จะเป็น รมว.ในอนาคต ซึ่งสะท้อนว่าเป็นคน
ที่ พล.อ.ประวิตรไว้วางใจอย่างยิ่ง 
 เพราะการศึกเลือกตั้งครั้งนี้ มีความส าคัญที่ พล.อ.ประวิตร จะต้องชนะศึกได้จ านวนส.ส.ให้มากที่สุด 
เพื่อท าให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัย ได้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องให้สมาชิกวุฒิสภา 250 คน
โหวตเลือกนายกฯ เลยก็ว่าได้ หากว่าสามารถ ดูด ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลมา
อยู่ด้วยให้ได้มากที่สุด 
 ถึงขั้นที่มีเสียงคุยในพรรคพลังประชารัฐว่าครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส จะดึง และ ดูดส.ส. ในพรรคเพื่อไทย มา
ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว 
 เพราะรู้กันดีอยู่แล้วว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองในพรรคเพื่อไทย เคยอยู่ฝั่งพรรค
เพื่อไทย แถมทั้งยังมีทุนทางการเมืองมหาศาลพร้อมที่จะดูแลส.ส.ที่จะเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 
 เพราะตั้งแต่รัฐประหารปี 2557 เรื่อยมา ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ก็ต้องสู้ชีวิตด้วยตนเอง ได้รับการ
สนับสนุนจากพรรคน้อยลงๆ จนหลายคนต้องควักกระเป๋าตัวเองต้องควักเนื้อ 
 ด้วยเหตุที่พรรคเพื่อไทย ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้บารมีนอกพรรค อย่างอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร 
จากก าหนดทิศทางพรรคนี้ต่อไปอย่างไรในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
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 เพราะหากยังปล่อยให้พรรคเป็นไปตามยถากรรมแบบนี้โอกาสที่จะถูกดูด ถูกดึงส.ส.ไปอยู่พรรคพลัง
ประชารัฐหรือพรรคภูมิใจไทยของ อนุทิน ชาญวีรกูล ก็มีสูงขึ้น 
 แม้จะมีกระแสข่าวออกมาว่า “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ดามาพงศ์ เข้ามาดูแลพรรคเพื่อไทยด้วยตนเอง 
และ มี “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล มาช่วยอีกแรง เพื่อที่จะดูแลส.ส. และ ดูแลพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้ง
หน้าและป้องกันการถูกดูด ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐ ก็ตาม 
 เพราะในห้วง 2 ปีของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีการเลี้ยงส.ส.งูเห่าไว้ใน
พรรคฝ่ายค้านหลายคน ทั้งที่เปิดเผยตัวจากการโหวตลงมติต่างๆช่วยฝั่งรัฐบาล แล้วก็ยังมีที่ไม่เปิดเผยตัวอีกจ านวนไม่น้อย 
 เหล่านี้จึงน่าจะท าให้ค่าตัวค่าหัวของสส.พรรคเพื่อไทย และพรรคฝ่ายค้านสูงขึ้น หากพรรคพลังประชา
รัฐโดย ร.อ.ธรรมนสั หรือ พล.อ.ประวิตร คิดจะดูดให้ย้ายพรรคก็คงต้องลงทุนสูง 
 แต่ไม่ว่าอย่างไร พรรคพลังประชารัฐก็มีกระสุนเพียงพอที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อที่จะชิงการเป็น
แกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลอีกสมัย ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ที่ต้องรอดูว่าอดีตนายกฯทักษิณ จะสู้เต็มที่หรือไม่ เพราะ
ย่อมต้องใช้ทุนรอนมหาศาลเช่นกัน 
 เพราะหากพรรคเพื่อไทยชนะ ก็ใช่ว่าจะสามารถเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันเลือกตั้งครั้ง
ที่ผ่านมา 
 เพราะฝ่ายพรรคพลังประชารัฐก็จะชิงจับขั้วกับพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์เพื่อตั้งรัฐบาล
และมี 250 ส.ว. พร้อมที่จะหนุนพล.อ.ประยุทธ์กลับมา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 หากพิจารณาในประเด็นนี้ ทักษิณอาจจะมองว่าไม่คุ้มค่า เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล ตราบใดที่
ยังคงใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และตราบใดที่ยังมีบทเฉพาะกาล 5 ปีให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกฯอยู่เช่นนี ้
โอกาสจึงเป็นของพรรคพลังประชารัฐที่มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นขุนพลคนส าคัญในการที่จะบุกเข้าตีและยึดพลพรรคของ
พรรคเพื่อไทยกลับมาเข้าค่าย 3 ป. พลังประชารัฐ 
 แต่ที่ไม่อาจมองข้ามคือ ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐเองจะย้ายวง แยกตัวถอนตัวออกไปหรือไม่ เช่น กลุ่ม
สามมิตร หากอนุชา หลุดเก้าอี้เลขาธิการพรรค และ สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ถูกส่งชื่อเข้าชิง ไม่ได้รับการพิจารณา เพราะ
ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าสมศักดิ์เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
 ไม่แค่นั้นกลุ่มส.ส.ดาวฤกษ์ของ “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี ก็มีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจาก
พรรคพลังประชารัฐจากปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมาร่วมพรรคของ 4 ยอดกูมารที่มี สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ เป็นแกนน า ร่วมกับ อุตตม สาวนายน ส่วน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่มีข่าวว่าอาจจะแยกตัวมาอยู่พรรค
ประชาธิปัตย ์
 แม้จะยังไม่มีวี่แววของการยุบสภา แต่การเมืองก็เข้มข้น และเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งกันแล้ว 
พร้อมๆค่าตัวส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ที่พุ่งสูงขึ้นด้วย 
 แต่เดิมพันของฝ่าย พล.อ.ประวิตร และ พรรคพลังประชารัฐครั้งนี้สูงลิ่ว เพราะจะต้องชนะ เท่านั้น 
เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัยหนึ่งให้ได้ไม่ว่าจะต้องหมดเท่าไหร่ หรือจะต้องต่อรองในทาง
การเมืองอย่างไรก็ตาม 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/251778 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/251778
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
สยามรัฐออนไลน์  11 มิถุนายน 2564 23:00 น.  
 

 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถ่ิน) 
 ภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ปรากฏข่าวและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากผลการสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่นอยู่หลายกรณีที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนภายหลังได้รับเลือกตั้งมาแล้ว หรือการสอบสวนมา
ก่อนการเลือกตั้งหรือก่อนได้รับเลือกตั้ง เช่นในกรณีของ อบต. กทม.และเมืองพัทยา ที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง ที่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบาง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563 หรือ ในเทศบาล พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น 
 
การสอบสวนให้พ้นจากต าแหน่ง 2 กรณ ี
 ลองมาดูประเด็นข้อพิจารณา คือ การพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใน 2 
กรณี คือ (1) การพ้นจากต าแหน่ง กรณีการขาดคุณสมบัติหรือ (2) การพ้นจากต าแหน่ง กรณีกระท าการต้องห้าม หรือ
มีลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กรณีการเข้ามีส่วนได้เสียในสัญญาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ก ากับดูแลย่อม
ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นเพื่อวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้มีเหตุพฤติการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อย่างไร 
 
การพ้นจากต าแหน่ง 2 ลักษณะ 
 ในการขาดคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ถูกกล่าวหานั้นย่อมต้องพ้นจาก
ต าแหน่งใน 2 ลักษณะ คือ 
 (1) การพ้นจากต าแหน่งโดยผลของกฎหมาย นับวันที่ เกิดเหตุหรือมีพฤติการณ์ต้องห้ามดังกล่าวนั้นๆ 
และเป็นกรณีที่กฎหมายให้ค าสั่งมีผลย้อนหลัง โดยที่ผู้ก ากับดูแลมิต้องมีค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งแต่อย่างใด 
เพราะเป็นไปโดยผลของกฎหมายแล้ว 
 (2) การพ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กรณีการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ซึ่งผู้มีหน้าที่ตาม
กฎหมายจะต้องสอบสวนและมีค าสั่งเพ่ือให้มีผลทางกฎหมาย และมิใช่กรณีที่ค าสั่งมีผลย้อนหลังดังเช่นกรณีแรก 
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ผู้มีอ านาจจะต้องออกค าสั่งให้มีผลในวันดังกล่าว และไม่สามารถออกค าสั่งให้มีผลย้อนหลังได้ ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้ว การสอบหรือด าเนินการเพื่อจะสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งจึงไม่อาจกระท าได้ เว้นแต่การสั่งให้ออกนั้น
จะมีผลท าให้บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไป การสอบสวนเพื่อด าเนินการ
ให้เกิดผลดังกล่าวจึงย่อมกระท าต่อไปได้ 
 
ผลของการสอบสวนว่าได้กระท าความผิดจริงจึงให้พ้นจากต าแหน่ง 
 การสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดฐานจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่า
ฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ เมื่อผลการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเสร็จสิ้น และผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดจริง 
 (1) หากเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ นายอ าเภอจะต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (2) หากเป็นการด าเนินการสอบสวนของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรายงานให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน
แล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้
พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่ง หากก าลัง
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 
ข้อสังเกตในขอบข่ายระยะเวลาและอ านาจการสอบสวน 
การสอบสวนภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแยกเป็น 2 กรณี คือ 
 (1) กระท าความผิดแต่ยังไม่เกินสองปี การกระท าความผิดได้ปรากฏในภายหลังซึ่งในกรณีนี้กฎหมายได้
บัญญัติอุดช่องว่างของกฎหมายเดิมไว้แล้วว่า แม้จะเป็นการกระท าความผิดก่อนการได้รับเลือกตั้ง แต่หากปรากฏผล
การสอบสวนว่าได้กระท าความผิดจริงไม่เกินสองปี ผู้ก ากับดูแลตามกฎหมายจะต้องมีค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่
ด ารงอยู่ในปัจจุบันตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว หากยังไม่
เกินสองปีผู้ก ากับดูแลตามกฎหมายก็จะต้องมีค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งเช่นกัน เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (19) ได้บัญญัติให้ผู้เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการลงโทษผู้กระท าความผิดในลักษณะนี้ซึ่งเป็นความผิดที่มีความชั่วร้าย
ในตัวเอง (Mala Inse) และเป็นการด าเนินการให้มีผลทางกฎหมายต่อไปในอนาคตท าให้ผู้กระท าความผิดขาด
คุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไป อันเป็นการบังคับใช้กฎหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย 
และ 
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 (2) คณะกรรมการสอบสวนตามกฎกระทรวงต้องด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และ
อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน เมื่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายได้รับเรื่องไว้อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้น ซึ่งจะต้องพิจารณาว่า การด าเนินการดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาหรือไม่ เพราะการสอบสวนตามกฎหมายบัญญัติและ
ตามกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้ก ากับดูแลต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง
การสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน 
 ในกรณีของท้องถิ่นนั้น หากเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในขอบข่ายที่สอบสวนได้ เช่น มีส่วนได้เสียในสัญญาฯ 
การจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ฯ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ ประพฤติ
ตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการฯ ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยสมาชิกภาพฯ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือกระท าการขัดต่อกฎหมายฯ หรือ มีความบกพร่องในทางความประพฤติ
หรือทางศีลธรรมอันดี ซึ่งผู้ก ากับดูแลสามารถสอบสวนวินิจฉัย เพื่อให้พ้นจากต าแหน่งได้ แม้จะนานพ้นกว่า 2 ปี (เมื่อ
ครั้งด ารงต าแหน่งเดิม) แต่เจ้าตัวกลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ ตามที่กฎกระทรวงก าหนด เช่น ตาม มาตรา 47 ตรี วรรค
สอง มาตรา 64 วรรคสอง มาตรา 90/1 แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และ กฎกระทรวงสอบสวนฯ อบต.ข้อ 39 เป็นต้น 
 ข้อสังเกต เพราะแม้ระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดที่ไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย แต่
หากความล่าช้าดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องด าเนินการเลือกตั้งใหม่ สูญเสียทั้งเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่าย และหากปล่อยให้เกิดการด าเนินการที่ล่าช้าขึ้นโดยมิได้มีการด าเนินการใดๆ ย่อมจะท าให้เกิด
ปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นซ้ าๆ โดยไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และประเทศชาติ โดยเฉพาะในมิติของ "พัฒนาการกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น" รวมทั้งใน
มิติของ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ" 
 ตามหลักกฎหมายวินัยข้าราชการกรณีพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน 3 ปี ตาม พ.ร.บ.บุคคลที่แก้ไขใหม่ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยหลักกฎหมาย
อาญาแล้วจะไม่ใช้บังคับในทางที่เป็นโทษย้อนหลัง จึงมีการบัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลไว้ เช่น มาตรา 192 (ระยะเวลา
นับ 3 ปีตามมาตรา 48) และ มาตรา 196 (กรณี ป.ป.ช.มอบหมายให้ ป.ป.ท.) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และ เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ พ.ศ.2562 จะมาเริ่มเซ็ตพร้อมกัน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 
2564 น้ี 
 ซึ่งได้น าหลักการนี้มาใช้กับนักการเมืองท้องถิ่นด้วย ในกรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลและส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ) ถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง ที่ถือเสมือนว่า "เป็นวินัยของนักการเมือง
ท้องถิ่น" ที่ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎกระทรวง ภายใน 2 ปี หากพ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้ว ก็ไม่ต้อง จากหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2561 มาตรา 98 วรรคแรก ประกอบมาตรา 91(1) ตามแนวบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
1081/2558 
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ความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งย้อนหลังที่ผิดพลาด 
 มีประเด็นข้อสังเกตว่า การสั่งให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการสั่งเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง (ให้
ด ารงต าแหน่งฯ)ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่อาจให้
เพิกถอน (ให้พ้นจากต าแหน่ง) ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะ
ใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ 
 แต่หากมีค าสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งย้อนหลังเกินกว่า หรือโดยไม่มีฐานอ านาจ ตามที่
บทบัญญัติของกฎหมายได้บัญญัติ เช่น บางกรณีต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ก็จะขัดหลักนิติธรรม
ที่ไม่อาจกระท าตามกฎหมายได้ กล่าวคือ เป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะเป็นการ
กระท าทางปกครองที่ไปกระทบสิทธิบุคคล เพราะ 
 (1) ผู้ด าเนินการและผู้รับผิดชอบการสอบสวนทั้งกระบวนการล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย "ผู้รักษาการตามกฎหมาย" ที่ใช้บังคับโดยตรง เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงปล่อย
ให้เกิดการออกค าสั่งที่ผิดพลาดเช่นที่เกิดขึ้น 
 (2) การกระท าที่ผิดพลาดดังกล่าว ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และหากมีความเสีย
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดนั้น 
 (3) ส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการในบังคับบัญชาระดับล่าง นั้น 
หากมีข้อขัดข้องในประเด็นข้อกฎหมายใด ก็ควรหารือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และหรือหน่วยเหนือ และในทางกลับกัน
หน่วยเหนือควรมีระบบการการบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแลตรวจสอบหรือการสอบทานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน 
 ถือเป็นโจทย์ใหญ่ให้หน่วยงานผู้ก ากับดูแลต้องทบทวนและให้ความส าคัญต่อพัฒนาการของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) อย่างเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/251785 
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เขี่ยฝุ่นฟุ้งบนทางหรู 
ทีมข่าวการเมือง  12 มิ.ย. 2564 05:08 น. 
 

 
 
โควิดยังวุ่นๆ มาเขี่ยฝุ่นการเมืองเสียเอง หลัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เอ่ยปาก
เร่งงาน “ได้สั่งการและมอบนโยบายไปแล้วว่า จ าเป็นต้องเร่งรัดหลายกิจกรรมในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ยังเหลืออยู่ใน
รัฐบาลปัจจุบัน” 
ถอดความก็ชัด นับถอยหลังล้างกระดานการเมือง อีก 1 ปี จ่อ “ยุบสภา” กันแล้ว 
ก็ไม่แปลก ทั้งประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย เริ่มขยับ แม้จะออกตัวไม่ได้รับสัญญาณความเปลี่ยนแปลง แต่ขานรับเสียงหลง 
ถ้าต้องลงสนามก็ “พร้อมเลือกต้ัง” 
เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้าน เพื่อไทย-ก้าวไกล ที่บี้มาตลอด ตั้งแต่เวทีงบฯ 2565 จนวาระเงินกู้ล่าสุด เรียกร้องผู้น า
ลาออก-ยุบสภา เพียงแต่ค่ายใดพร้อมจริง หรือปากกล้าขาสั่น ต้องไปเช็กกระสุนภายในกันเอง 
ส ารวจความพร้อมทุกป้อมค่ายก็แน่นอน ที่เกาะเกี่ยวยึดโยงอ านาจ พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยี่หระ กระสุนดินด าตุนกันมา
พอสมควร แต่ถ้ามีโอกาสโกยงวดสุดท้ายก็ไม่ปฏิเสธ 
ราชสีห์ค ารามเป็นพักๆ สุดท้ายเปน็หนูเป็นแมว ครางหงิงๆเหมือนเดิม 
แต่เพื่อไม่ประมาท การเมืองเลยขยับเคลื่อนตัว เริ่มติดสปีดกันตีนขวิดแล้ว 
กระแสข่าวโยกย้ายค่ายเปลี่ยนคอกเริ่มมีเป็นรายวัน ทั้ง “งูเห่าสีส้ม” จากค่ายก้าวไกล ชัดมานานแล้ว “ย้ายแน่” ยก
มือหนุนวาระส าคัญของรัฐบาลมาต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “กบฏ” ในพรรคเพื่อไทย มีเหตุผลต่างๆนานา แต่รอบหน้าชิ่ง
จากค่ายนายใหญ่หลายราย 
ยิ่งแอ็กแรงเรตต้ิงดี แว่วว่าอัป “ค่างวดพุ่ง” กระฉูด 
กระทั่งประชาธิปัตย์ เลือดจะหมดตัวอยู่แล้ว ล่าสุด ส.ก.ทายาทซินแสดัง ดูดวงตัวเองถึงคิว “เปลี่ยน” อ่านทางแล้วก็
คงไม่พ้น พึ่งบารมีลุงๆที่ป๊ะป๋ากุนซือไม่เป็นทางการด้านโหราศาสตร์ของรัฐบาลอยู ่
พลังประชารัฐ ภายใต้การก ากับของ “ลุงพี่ใหญ่” ฝีมือผู้จัดการรัฐบาลยังฟูเฟื่อง ชนิดที่มีแต่คนอยากมาอยู่ด้วยชนิดล้น
ทะลัก จนต้องเพิ่มค่ายจัดพรรคส ารอง 
เดินเกมลับซับซ้อนซ่อนเง่ือนในยุค “3 ป. อันลิมิเต็ด” 
โยงไปถึงคิวแก้รัฐธรรมนูญ ค่ายอื่นพรรคร่วมจะรวมหัวเสนอร่างแก้ไข รธน. หั่นอ านาจ ส.ว. จ้องเล่นของร้อนก็ว่าไป 
แต่ร่างแก้ไข รธน.ของพลังประชารัฐมุ่งเรื่องส าคัญ ปม “ระบบเลือกตั้ง” 
พลิกกลับไปใช้บัตรสองใบ เลือกตั้งระบบเขต-ระบบปาร์ต้ีลิสต์ 
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แบบที่มั่นใจ รอบหน้ายังเสียงท่วมท้น กระแสเริ่มฟื้นตัวล้อไปกับการกระจายฉีดวัคซีน และเม็ดเงินเยียวยา ใส่แล้วเติม
อีก ปูพรมไปทุกหย่อมหญ้า กระแส–กระสุนพร้อมกว่าใคร 
แต้ม ส.ส.อาจทะลุ กองเชียร์ลุงอาจไหลแต้ม เหมากาบัตรสองใบ ชนิดค่ายเดียวไม่พอรองรับลูกค่ายเข้าสภาฯ 
เผลอๆอาจไม่ต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาล ประเภทเขี้ยวลากดิน ไม่ต้องหวังแต้มเล็กแต้มน้อยจากบัตรเขย่ง ค านวณแต้ม
พิสดารจนต้องมาบริหารแจก “กล้วย” กันไม่รู้จบเช่นวันน้ี 
เพียงแต่ว่าไทม์ไลน์ที่คาดการณ์ก็ยังแค่คาดเดา ถึงที่สุด 
ถ้ากระแสฟื้นแต้มพุ่ง “บิ๊กตู่” อาจลากต่อ เอาแค่แก้รัฐธรรมนูญตามที่ตัวท าเกมรัฐบาล แจกแจงแล้วกว่าจะเสร็จ
เลือกตั้งได้ก็ปีหน้า 
ขณะที่ไพ่ในมือก็ยังมีครบ ก่อนคิวล้างกระดาน ยังมีไพ่ปรับ ครม. ก าจัดเสี้ยนหนาม ดับดาวรุ่งพรรคร่วมที่จ่อวัดบารมี
ผู้น าก่อนก็ยังได้ 
วัคซีนปรับ ครม.อาจท าบางค่ายไข้ขึ้นร้อนๆหนาวๆ 
ทั้งหมดทั้งปวง ประเมินไปตามฉากหน้า “บิ๊กตู่” ในหมวกการเมือง บริหารอ านาจมันมือ มั่นใจน าทัพพี่ๆ 2 ป. ไปต่อ
ได้ ชนิดโดนค าถามเลือกตั้งแล้วมั่นใจจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกหรือไม่ ลุงๆยืดอกตอบสั้นๆ แต่สะท้อนความมั่นใจ
ชัดเจน “เออ” 
แต่นั่นก็ในเง่ือนไขที่เดิมพันใหญ่ โควิด-เศรษฐกิจ-การเมือง คอนโทรลได้ไปตามแผน หากสะดุดแม้แต่น้อย สหทัพคณะ 
“ไล่ลุง” ก าลังก่อตัว จัดขบวนกันอยู่ มีรายการร่วมด้วยช่วยย าแน ่
ประเมินความเสี่ยงแล้ว แม้แผนหรูวางพิมพ์เขียวไว้ชัด แต่ก็ยังมีปัจจัยที่อาจท าให้ล้มคว่ า 
เกมจะพลิกหรือไม่ สถานการณ์โควิดเป็นตัวก าหนดเช่นกัน. 
 
ทีมข่าวการเมือง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2113892 
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ลุงพร้อม พร้อมทั้ง “ยุบสภา” พร้อมทั้ง “กลับมาใหม่” 
เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2564 05:40   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ช่วงนี้กลิ่น “ยุบสภา” โชยแรง 
 ตามคิวที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พูด
เป็นนัยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ให้รัฐบาลเร่งปั่นผลงานในช่วงเวลา 1 ปีที่เหลือ 
 ถูกจับจ้องว่า เป็นการส่งสัญญาณ “ยุบสภา” หรือไม่ เพราะหากนับอายุขัยของรัฐบาลแบบ “เต็มเทอม” 
ที่เริ่มท างานกันตั้งแต่เดือน ส.ค.62 ตอนนี้ยังไม่ครบ 2 ขวบดีด้วยซ้ า 
 ส่วนอายุสภาผู้แทนราษฎร เทอมละ 4 ปี ก็นับไปชนวันเลือกตั้งใหญ่ 24 มี .ค.62 เท่ากับว่ายังเหลือเวลา
อีกกว่า 1 ปี 9 เดือน ถึงจะหมดเทอม 
 เมื่อ “บิ๊กตู่” ผู้ถืออ านาจยุบสภาอยู่ในมือโพล่งช่วงเวลาออกมาไม่ครบตามจ านวน ท าให้เกิดการตีความ
ไปต่างๆ นานา ถึงขั้นว่าเป็นสัญญาณ “เตรียมตัว 1” หรือหมายความว่า หลังจากนี้มีโอกาสยุบสภาได้ตลอดเวลา 
 แล้วค าพูดของ “บิ๊กตู่” ดันบังเอิญไปสอดรับกับผู้น าฝ่ายนิติบัญญัติอย่าง “นายหัวเมืองตรัง” ชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่กล่าวระหว่างให้โอวาทต ารวจรัฐสภา เกี่ยวกับการรับมือ 
“นักการเมืองกร่าง” ตอนหนึ่งว่า นายกรัฐมนตรีมีสิทธิยุบสภา ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ 
 นัยของ “ประธานชวน” อาจแค่ต้องการให้ก าลังใจ “ข้าราชการประจ า” ไม่ให้หวั่นเกรง “ข้าราชการ
การเมือง” ที่มาแล้วก็ไปเท่าน้ัน 
แต่ต้องไม่ลืมว่า “ผู้เฒ่าชวน” เป็นถึงอดีตนายกฯ 2 สมัย ที่ผ่านการประกาศยุบสภามากับมือแล้ว 2 หนเช่นกัน 
 ถือเป็นจังหวะโบ๊ะบ๊ะรับส่งกันที่ 2 ใน 3 คานอ านาจส าคัญของประเทศอย่าง “ฝ่ายบริหาร” และ “นิติ
บัญญัติ” พูดเหมือนรัฐบาลก าลังนับถอยหลัง ราวกับ “ได้กลิ่น” อะไรมาเหมือนกัน 
ยิ่งท าให้ประเด็น “ยุบสภา” เป็นที่จับตา 
 ไม่เพียงเท่านั้นในช่วงที่รัฐบาลก าลัง “เมาหมัด” กับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 
เดือน เม.ย.64 ท ารัฐบาลแต้มหล่นหายระเนระนาด สารพันปัญหาประดังประเดเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติด 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เคยต่ ากว่า 2-3 พันต่อวัน ตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่เคยกลับไปหลักหน่วย หรือศูนย์เลยสักวัน ตั้งแต่พ้น
เทศกาลสงกรานต์มา 
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 แล้วยังปัญหา “ลิ้นกับฟัน” ภายในรัฐบาล เมื่อ “พรรคร่วมฯ” สุมหัวกันขย่ม “ท่านผู้น า” อยู่เป็นระยะๆ 
น ามาซึ่งกระแสข่าวลือหนาหูว่า รัฐบาลเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างแล้ว หากประเมินแล้วสถานการณ์การเมืองไม่เป็นใจ 
 เสียงลือเสียงเล่าอ้างรอดออกมาจาก “ตึกไทยคู่ฟ้า” ว่า “รัฐบาลประยุทธ์” เตรียมไขกุญแจ “ประตูหนี
ไฟ” เอาไว้รอ หาก “เข้าตาจน” จริงๆ 
 ขอแค่เพียงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ผ่านสภาฯ และ
มีผลบังคับใช้ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อวางก าลังรับศึกเลือกตั้งเสร็จสิ้นในเดือน ก.ย.นี้ ศึกชิงผู้ว่ารา ชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปลายปีจบลง 
 ตลอดจนการปลดล็อกเพดานหนี้สาธารณะเพื่อปูทางให้ออก พ.ร.ก.กู้เงินอีกฉบับเพื่อไว้ปั่นโครงการ
ประชานิยมหาเสียงได้ 
เมื่อนั้น “รัฐบาลลุง” จะอยู่ในโหมด “ลุงพร้อม” ยุบสภาได้ตลอดเวลา 
 ทว่า แนวโน้มที่การยุบสภาจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันใจปลายปีนี้อาจจะมีโอกาสยากซักหน่อย คงต้องรอ
ไปลุ้นกันในช่วงปีหน้า ตามไทม์ไลน์เวลาที่เหลืออีก 1 ปี ของ “บิ๊กตู”่ เพราะยังมีอีกหลายจ็อบที่ต้องปิดให้ได้ก่อน 
 โดยเฉพาะศึกการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ท าให้การระบาดของเชื้อไวรัสมรณะใน
ระลอก 3 สงบลง และไม่ให้เกิดระลอกใหม่อีก แต่ยังมี “สัญญาประชาคม” ค้ าคอ หลังประกาศว่า จะปูพรมฉีดวัคซีน
ในประเทศไทยให้ได้ 100 ล้านโดสภายในปี 2564 นี้ 
 ขืนทิ้ง “วาระแห่งชาติ-ฉีดวัคซีนช่วยชาติ” ไปกลางคัน มีหวังโดนถล่มจมดินในสนามเลือกตั้งอย่าง
แน่นอน 
 เป็น “ไฟต์บังคับ” เอาอกสามศอกของชายชาติทหารเป็นประกัน ฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 100 ล้านโด
สภายในปีนี้ ไม่ใช่แค่เคลียร์ให้จบ ปิดจ็อบให้ลง เท่านั้น ยังถือเป็นหนทาง “กู้หน้า-กู้ศรัทธา” ให้ “บิ๊กตู่” คืนมาด้วย 
หลังการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกเดือน เม.ย.ท าให้เครดิตติดลบ 
 หากท าได้ส าเร็จจะสามารถเอาเรื่องนี้ไปเคลมในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ เพราะถือว่าปริมาณที่มาก
ส าหรับประเทศที่ไมได้เป็นเจ้าของบริษัทวัคซีนเอง และยังสามารถเอาไปกลบเกลื่อนเรื่องความล้มเหลวในการแก้ไขโค
วิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได ้
 อีกเรื่องที่อาจต้องท าให้เสร็จก่อนเช่นเดียวกันคือ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่อย่างน้อยต้องแก้ไขให้ได้สัก
มาตรา เพื่อเป็น “ยันต์กันผี” ไม่ให้มีคนหัวหมอมาเล่นงานย้อนหลัง เพราะเป็นนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเอาไว ้
 ส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องยุบสภาพอสมควร เพราะหากพรรคพลังประชารัฐ 
ต้องการจะแก้ไขระบบเลือกตั้ง โดยกลับไปใช้ “บัตร 2 ใบ” เลือกคน เลือกพรรค ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน ถึง
ต้องใช้ระยะเวลาต้ังแต่ตอนแก้ในสภาไปจนถึงประกาศใช้อีกพักหนึ่ง 
 “ค่ายลุงป้อม” พรรคพลังประชารัฐ ที่มี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ของ “พี่
น้อง3 ป.” เป็นหัวหน้า ประเมินแล้วว่า เวลานี้พวกเขาเป็น “พรรคเบอร์หนึ่ง” ไม่จ าเป็นต้องกลัวบัตรเลือกตั้ง 2 ใบอีก
ต่อไป หลังจากมีประสบการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกและผลลัพธ์ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ ยังน ามาตัดปัญหาความอีเหละเขะขะของบรรดาพรรคเล็ก ที่วันๆ เอาแต่ร้องหา “กล้วย” 
 ที่ส าคัญ พรรคพลังประชารัฐต้องการแก้ปัญหาเรื่องการต่อรองภายในรัฐบาล หลังเจอ 2 พรรคใหญ่อย่าง 
“ค่ายเซราะกราว-ค่ายสะตอ” พรรคภูมิใจไทย-พรรคประชาธิปัตย์ รวมหัวกันขย่มจนไม่เป็นอันท างาน พลางแต่สร้าง
สนิมให้เกิดแต่เนื้อใน 
 การส่งสัญญาณ “ยุบสภา” ของ “บิ๊กตู่” แท้จริงไม่ได้ข่มขู่ฝ่ายค้าน หากแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน 
เพราะรู้ดีว่า หากมีการยุบสภาขึ้นมาจริงๆ 2 พรรคร่วมรัฐบาล คือ ผู้ได้รับผลกระทบมากสุด 
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 รู้กันดีถึงสภาพ “พรรคสะตอ” ว่า โอกาสฟื้นคืนชีพในเลือกตั้งหนเดียวเป็นไปได้ยาก ยิ่งเลือกตั้งเร็วอาจ
กลายสภาพเป็น “พรรคเล็ก” อย่างเป็นทางการด้วยซ้ า 
 ฟาก “ค่ายบุรีรัมย์” ที่ท าได้ดีเมื่อการเลือกตั้ง 2562 บวกกับ “พลังดูด” หลายแรงม้า ท าให้วันนี้ดู
เหมือนจะเติบโตเกินหน้าเกินตา พรรคพลังประชารัฐย่อมต้องหาทาง “บอนไซ” ไม่ให้มีอ านาจต่อรองมากกว่านี้ 
 ในขณะที่ “ค่ายลุงป้อม” ก็ก าลังมีข่าวเนืองๆในการปรับโครงสร้าง แต่งตัวรอลงสนามเลือกตั้ง กับชื่อ
ของ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก าลังขยับเข้ามาเสียบเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ แทนที่ “เสี่ยแฮ้งค์” อนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในไม่ช้านี้ โดยต้อง “จับตาเป็น
พิเศษ” กับการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐที่จะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ว่า จะ
เป็นไปตามสมการการเมืองที่วางไว้หรือไม ่
 การจับ “ธรรมนัส” ที่โชว์ฟอร์มหรู คว้าชัยรวดในสนามเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา มาอยู่ในต าแหน่งคีย์แมน
เลขาธิการพรรค ก็เหมือนกับการประกาศพร้อมชนกับทุกพรรคในทุกสังเวียนทั่วประเทศ 
 อาณุภาพของ “ธรรมนัส” รุนแรงแค่ไหน ก็ต้องถามใน “ค่ายสะตอ” พรรคประชาธิปัตย์ ที่แทบขอถอน
ตัวออกจากรัฐบาล หลัง ครม.เคยแบ่งงานให้ “ผู้กองเมืองเหนือ” ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ ก่อนที่ “บิ๊กตู”่ จะปราณี ยกเลิก
ค าสั่งในภายหลัง 
 เสริมแกร่ง “สาขาหลัก” แล้ว ยังเริ่มมีความเคลทื่อนไหวก่อร้างสร้าง “สาขารอง” หรือ “พรรคพันธมิตร
ใหม่” ที่อาจขึ้นมาทดแทน 2 พรรคร่วมฯ ปัจจุบันที่ “เขี้ยวลาก” ทางการเมือง 
 นาทีนี้ต้องจับตาไปที่ “บิ๊กฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มือขวาของ “ป ป๊อก” พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พี่รองแห่งขุมอ านาจ 3 ป. ที่เจ้าตัวก าลังจะเกษียณอายุราชการในต าแหน่งปลัด
เดือน ก.ย.64 นี้ 
 เป็น “ปลัดฉิ่ง” ผู้มีสไตล์การท างานเข้าได้กับทุกขั้ว คอนเนคชั่นการเมืองกว้างขวาง ที่ได้รับความ
ไว้วางใจจาก “พี่น้อง 3 ป.” ให้ร่วมยุทธศาสตร์ต่อท่ออ านาจหลังเกษียณ 
 คุยกันหนาหูในวงข้าวสภาฯว่า มีการจดตั้ง “พรรคบิ๊กฉิ่ง” ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วในนาม “พรรคเศรษฐกิจ
ไทย” และบ่ายหาเข้าตลาด “ชอปปิง” ส.ส.และอดีต ส.ส.เอาไว้หลายสิบชีวิตแล้วด้วย 
 น่าสนใจไม่น้อยกับการที่ “บิ๊กตู่” ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 (ศบค.) ประกาศ “ปลดล็อก” ให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ อปท.สามารถจะจัดหาวัคซีนโรคโค
วิด-19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
 รู้กันอยู่ว่า “ท้องถิ่น” กับ “มหาดไทย” ที่มี “บิ๊กฉิ่ง” เป็นเบอร์หนึ่งซีกข้าราชการประจ า ถือเป็น “พวก
กัน” การอนุมัติจัดหา หรืองบประมาณต่างๆ “มหาดไทย” ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย 
 การปลดล็อก อปท.ร่วมจัดหาวัคซีน ก็อาจเป็นการเปิดทางสร้างขุมข่าย “พรรคบิ๊กฉิ่ง” ผ่านวาระวัคซีน
แห่งชาติได้อีก 
 ตามฟอร์มแล้วเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ “พรรคลุงป้อม-พรรคบิ๊กฉิ่ง” ที่มี “สรรพก าลัง” เต็มพิกัด ก็ยัง
เหนือกว่าพรรคคู่แข่งทั้งหมด 
 โดยมีเป้าหมายส าคัญในการกวาดที่นั่ง ส.ส.ให้ได้แบบ “แลนสไลด์” พรรคขุมข่ายอ านาจ 3 ป. ต้องได้
จ านวนที่นั่ง ส.ส.ทะลุเกิน 250 ที่นั่ง หนึ่งเพื่อ “ตัดร าคาญ” อ านาจต่อรองของพรรคร่วมฯ-พรรคเล็ก อีกหนึ่งเพื่อ 
“ความสง่างาม” แก้ปมในใจ “บิ๊กตู่” ที่ต้องการขึ้นเป็นนายกฯ อีกค ารบ โดยไม่ต้องอาศัย “พรรค ส.ว.” 250 เสียง
เหมือนสมัยที่ผ่านมา 
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ดังนั้น “สาขาหลัก-สาขารอง” จ าเป็นต้องแข็งแกร่งที่สุดก่อนถึง “วันดีเดย”์ ลงสนามเลือกต้ัง 
 ล่าสุดยังมี “สัญญาณแปลกๆ” เกิดขึ้นในทางการเมือง ตามคิวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เฮี้ยนหนัก ลุกขึ้นมาสางคดีนักการเมืองดังๆ ที่ค้างสต็อกอยู่ออกมาเป็นปืนกล 
 โดยเฉพาะที่สร้างความประหลาดใจหนักมากคือ การไล่ฟันบรรดานักการเมืองในอาณัติของรัฐบาล ไม่ว่า
จะเป็นการหวด “สาวเอ๋” ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ผิดจริยธรรมร้ายแรง ในคดีรุกป่าสงวน 
ซึ่งปัจจุบันศาลฎีการับค าร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.แล้ว 
 หรือกรณีที่อัยการมีค าสั่งฟ้อง “เสี่ยปาน” วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ในคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา ทั้งที่เป็น “คีย์
แมนส าคัญ” ของพรรคพลังประชารัฐใน “เกมสภา” 
 เรื่อยมาถึงล่าสุด ที่มีมติชี้มูลความผิด 4 ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย 3 พรรคภูมิใจไทย คือ ฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง, ภูมิศิษฐ์ คงมี ส.ส.พัทลุง และ “เจ๊เปี๊ยะ” นาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
อีก 1 ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐคือ “สาวอุ๋ม” ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. 
 หรือแม้แต่น้องชายแท้ๆ ของ “บิ๊กตู่” อย่าง “บิ๊กติ๊ก” พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ยังโดนแจ้งข้อกล่าวหาแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ 
 ระยะหลังๆ เรียกว่า มีแต่ฉากเชือด ส.ส.และเครือข่ายฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นขั้วตรง
ข้ามนอกจากไม่โดนฟัน บางคดียังรอด อย่างเช่น กรณีกล่าวหา “เจ๊ปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับ
คณะรัฐมนตรี รวม 34 คน จ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนเสื้อแดงที่ได้รับผลกระทบจากชุมนุมมิชอบ 
หลายฝ่ายต้ังข้อสังเกตว่า เป็นเพราะ “ลมเปลี่ยนทิศ” หรือไม ่
 แต่ในฝ่ายการเมืองต่างหวาดระแวงกันว่า นี่อาจเป็นภารกิจกรุยทาง ลบข้อครหา “สองมาตรฐาน-เลือก
ปฏิบัติ” เอาปลาตัวเล็กล่อปลาตัวใหญ่ เพื่อจะฟัน “บิ๊กนักการเมือง” ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเหมือนหน าต าเท้ามาตลอด 
โดยเฉพาะพวกมีชนักปักหลัง สร้างปัญหาให้กับ “3 ป.” 
 กับอีกทางหนึ่ง สังหรณ์ว่า มันคือ ยุทธการที่ 3 ป.เคยใช้มาแล้ว นั่นคือ การใช้คดี “ทุบ-ดูด” ฝ่ายตรง
ข้ามเข้าสู่อ้อมอกในการเลือกต้ังครั้งหน้า 
 ขณะที่การฟาดใส่ฝ่ายตัวเอง ยังเป็นจิตวิทยาในการ “มัด” ไม่ให้ ส.ส.ที่โดนคดีคิด “ตีจาก” หลังในระยะ
หลังมี ส.ส.หลายคน มีข่าวพัวพันว่าจะย้ายรังไปซบพรรคภูมิใจไทย เพราะอยู่พรรคพลังประชารัฐต้องอยู่ใต้อาณัติ
ทหารอย่างเดียว ไม่สามารถแหกคอก ต่อรองอะไร “บิ๊กท็อปบูต” ได้เลย 
 เท่ากับว่าความเคลื่อนไหวของ “เครือข่าย 3 ป.” ในทุกมิติ เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น “โรดแมป” ที่เหมาะสมส าหรับ “ผู้ถืออ านาจ” ก็จะเป็นช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 
เพราะหากยืดเยื้อพ้นไตรมาสแรกของปี 2565 ไป ก็จ าเป็นต้องยืดโรดแมปออกไปอีก ด้วยช่วงไตรมาส 2-3 มีภารกิจ
ส าคัญในการจัดท างบประมาณประจ าปี และการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ 
 อันเป็น “ปฏิทินส าคัญ” ทางการเมือง ที่หากไม่วิกฤตชนิดฟ้าถล่มดินทลายจริงๆ ไม่มีทางที่ “ผู้ถือ
อ านาจ” จะปล่อยให้คนอื่นมา “คว้าพุงปลา” ไปรับประทานง่ายๆ 
เอาว่านาทีนี้ “ลุงพร้อม” ทุกสถานการณ์ “พร้อม” ทั้งยุบสภา แล้วก็ “พร้อมมาก” ที่จะกลับมาใหม่. 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/daily/detail/9640000056469 
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กลิ่น ‘ยุบสภา’ โชย 
12 Jun 2021 06:05 น. 
 

 
 
กลิ่น ‘ยุบสภา’ โชย ; รายงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,687 หน้า 12 วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2564 
 “ย ้าว่าใน 1 ปีนี้ เราต้องมีผลส าเร็จให้สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ว่าเราแก้ปัญหาอะไรไปแล้ว บ้างใน 
1 ปีนี้ และ 1 ปีข้างหน้า จะท าแผนงานอะไรล่วงหน้า เตรียมแผนเอาไว้” 
 ค าปรารภของ บิ๊กตู่ -พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ที่สั่ งการให้ 
“คณะรัฐมนตรี” เร่งท าผลงานในช่วง 1 ปี ที่เหลือของรัฐบาล ค าพูดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่
ผ่านมา ภายหลังการประชุม ครม. เสมือนเป็นการส่งสัญญาณ “นับถอยหลังรัฐบาล” เพื่อน าไปสู้การเลือกตั้งใหม่ แต่ 
“รัฐบาลบิ๊กตู่” จะอยู่ไปจนครบเทอมวาระ 4 ปี หรือไม่ ยังไม่มีใคร “การันตี” ได้  ท าให้บรรดา “นักการเมือง”  ต่าง
คาดหมายกันถึงการ “ยุบสภา”  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการลงสนามสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะหากไม่เตรียม
ตัว เตรียมกระสุน ให้พร้อม ออกตัวช้า มีสิทธิ์เพลี่ยงพล ้าให้กับคู่แข่งได้เย็นวันที่  8 มิ.ย. 64  ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่
นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเร่งท างานภายใน 1 ปี ซึ่งตรงกับกระแสข่าว “ยุบสภา” เพื่อเลือกตั้งใหม่ว่า คนที่มีอ านาจยุบ
สภา คือนายกฯ ซึ่งยังไม่มีการส่งสัญญาณใด ยังคงท างานให้ดีที่สุด และได้มากที่สุด“หากท างานสุดความสามารถแล้ว
มีเจตนารมณ์ที่ดี และมีความตั้งใจก็ไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น เพราะคนที่อยู่ในพรรคการเมือง และท าการเมือง 
ไม่เคยมีใครไม่เคยเจอเหตุการณ์ยุบสภา”ส่วนการเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งใหม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า พรรค
ภูมิใจไทยมีความพร้อมทุกวัน และในฐานะหัวหน้าพรรคก็ถาม ส.ส.ทุกวันว่าได้ลงพื้นที่บ้างหรือไม่ แทนการทักทายว่า 
“สวัสดี” ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ และก็ยังจะถามต่อไป  
 เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 
ในฐานะหัวหน้า กล่าวถึงกระแสการยุบสภาว่า การยุบสภาเป็นอ านาจ ของนายกฯ ตนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปตอบได้
ว่าจะมีหรือไม่ หรือถ้าจะมีจะมีเมื่อไหร่ “แต่ส าหรับพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม และได้มีการ
เตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ในแง่ของการเตรียมการรับสมัคร ผู้สมัครส.ส.คืบหน้าไปกว่า 90% ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และ ทุกภาค ซึ่งจะมีการประกาศว่าบุคคลที่จะเป็นผู้สมัครของพรรคว่าเป็นใครบ้างตาม
ระดับ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ  กลิ่น ‘ยุบสภา’ โชย เหตุที่มีการคาดหมายกันถึงการ “ยุบสภา” จะเกิดขึ้น 
เพราะมองเห็นความขัดแย้งในรัฐบาลที่เกิดขึ้นในรัฐบาล โดยเฉพาะระหว่าง “บิ๊กตู่- พล.อ.ประยุทธ์” กับ พรรคภูมิใจ
ไทย  อันเนื่องมาจาก “บิ๊กตู่” ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เกิดการปล่อยให้ ส.ส.ลูกพรรคภูมิใจไทย ไล่ทิ่มแทงนายกฯ ที่
เข้าไปยึดอ านาจการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข มาอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และปัญหา “วัคซีนโควิด” ที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจัดหามาได้ล่าช้า และ
ไม่เพียงพอฉีดให้ประชาชน แถมยังเกิดความสับสนขึ้น จนประชาชนบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมือง  
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 นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง พรรคภูมิใจไทย กับ 1 ใน 3 ป. คือ “ป.ป๊อก-พล.อ.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา” รมว.มหาดไทย ดูไม่ค่อย “กินเส้น” กันเท่าไหร่นัก ในเรื่อง “โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” ส่วนต่อขยายช่วง 
แบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่มีปัญหาปีนเกลียวกันกับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.
คมนาคม และ พลพรรคภูมิไทย ที่ออกมาคัดค้านการต่อสัมปทานการเดินรถที่จะหมดสัญญาลง เพื่อแลกกับหนี้ค่าจ้าง
เดินรถที่ ทาง กทม.ค้างช าระให้กับเอกชนอยู่ราว 8,600 ล้านบาท ล่าสุด “ป.ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รอง
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ออกมาพูดถึงเรื่องการยุบสภาว่า “เป็นกาลข้างหน้าผมคนเดียวตอบ
ไม่ได้ ต้องคิดกันหลายๆ พรรค หลายๆ คน ว่ามีเหมาะสมขนาดไหน สถานการณ์เป็นยังไง”เพราะความไม่มั่นใจว่า 
“รัฐบาล บิ๊กตู่” จะไปต่อได้อีกนานแค่ไหน แต่ “นักการเมือง” ที่เป็น “นกรู้” ต่างขยับเขยื้อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวจัด
ทัพรับเลือกต้ังกันแล้ว  
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/483440 
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FootNote : ยุทธศาสตร์โออ่า พลังประชารัฐ ยืมกลยุทธ์ "ทักษิณ" โค่นเพื่อไทย 
12 มิ.ย. 2564  09:06 น. 
 

 
 
FootNote : ยุทธศาสตร์โออ่า พลังประชารัฐ ยืมกลยุทธ์ “ทักษิณ” โค่นเพื่อไทย 
แท้จริงแล้ว ประสบการณ์และความจัดเจนในการสร้างพรรคของขุนพลแห่งพรรคพลังประชารัฐ เกือบจะถอด “พิมพ์
เขียว”มาจากประสบการณ์และความส าเร็จของพรรคไทยรักไทย 
จะแตกต่างก็ตรงที่หัวขบวนไมใ่ช่ นายทักษิณ ชินวัตร หากแต่เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เท่าน้ัน 
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจาก นายทักษิณ ชินวัตร มาจากกระบวนการของ “การเลือกตั้ง” โดยประชาชน 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาจากกระบวนการของ “รัฐประหาร” 
ขณะที่กระสวนอื่นๆล้วนถอดเอาจากความส าเร็จในแบบของ พรรคไทยรักไทยทั้งสิ้น หากพรรคไทยรักไทยถือเอา นาย
เสนาะ เทียนทอง เป็นธงน าส าคัญในการป่าวเพรียกหาอดีตส.ส. 
ก็ต้องยอมรับว่าคนแบบ นายเสนาะ เทียนทอง มีอยู่ครบถ้วนภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่ายุคก่อนหรือยุคหลัง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคก็ตาม 
อย่างเช่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ก็มิได้เป็นคนอ่ืนไกล 
ยิ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยิ่งมีกลิ่นอาย “เพื่อไทย” อบอวล 
ต้องยอมรับว่าภายในพรรคพลังประชารัฐมีอดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทย มีบทบาทและเคลื่อนไหวอยู่อย่างเอาการ
เอางานอย่างน้อย 2 คน 
คนหนึ่ง คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อีกคนหนึ่งคือ นายสุพล ฟองงาม 
ในห้วงก่อร่างสร้างพรรคบทบาทของ “กลุ่มสามมิตร” ไม่ว่าจะเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะเป็น นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน ไม่ว่าจะเป็น นายอนุชา นาคาศัย ล้วนมีความโดดเด่น 
เพียงไม่นานบรรดาแกนน าจาก “กลุ่มสามมิตร” ก็ค่อยรุกคืบเข้าไปยึดครองพื้นที่แทน “4 กุมาร” ด้วยการชูธงหนุน 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วยความคึกคัก 
องคาพยพ “พลังประชารัฐ” จึงแทบไม่ต่างจาก “ไทยรักไทย” 
ในห้วงภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยโดย นายทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างผลงานอัน
น าไปสู่ชัยชนะในการเลือกต้ังเดือนกุมภาพันธ์ 2548 อย่างสวยงาม 
ค าถามต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงวนอยู่กับการเลือกต้ัง 
การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐจึงเป็นค าตอบว่าพรรคพลังประชารัฐจะทะยานไปเป็นพรรคอันดับ 1 ได้อย่างไร 
อาศัยกลยุทธ์ “ไทยรักไทย” ไปก าชัยเหนือ “เพื่อไทย” เป็นส าคัญ 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6448716 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6448716
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บทน า : ไม่ยุบสภา 
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 11:11 น. 
 

 
บทน า : ไม่ยุบสภา 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธข่าวส่งสัญญาณยุบ
สภา และถามว่า ครบปีครบเทอมแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ไม่มีอะไรเลยสื่อว่าและเขียนกันไปเองทั้งนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่า 
รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า ครบเทอมมันกี่ปียืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่มีข้อมูล
ข้อเท็จจริงเลย สื่อเขียนข่าวกันเองทั้งนั้น ถามย้ าว่า รัฐบาลจะอยู่ครบ 4 ปีใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไม่รู้ แต่
ถ้าครบเทอมเวลามันก็คือ 4 ปี เมื่อถามว่า ในฐานะรองนายกฯ มั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมและไม่มีการยุบสภา
ก่อนใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า สถานการณ์ข้างหน้าคิดคนเดียวไม่ได้ ต้องคิดกันหลายๆ พรรค หลายๆ คน ว่ามี
ความเหมาะสมขนาดไหน 
 รัฐบาลมีวาระตามรัฐธรรมนูญ 4 ปี หากนับจากเดือน ก.ค.2562 จะครบ 4 ปีในเดือน ก.ค.2566 ถ้า
รัฐบาลปัจจุบันอยู่ครบเทอม แล้วจัดการเลือกตั้งในปี 2566 จะยังอยู่ภายใต้บังคับของบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่
ระบุให้วุฒิสภาชุดแรกมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และใน 5 ปีแรกให้ ส.ว. 250 คน มีอ านาจเลือกนายกฯด้วย ดังนั้น 
หากรัฐบาลอยู่ครบเทอม 4 ปี แล้วลงสมัครรับเลือกตั้ง จะยังได้เปรียบด้วยเสียงจาก ส.ว. ที่จะลงมติเลือก
นายกรัฐมนตรีคนเดิม หากมองในแง่นี้ ยังไงๆ นายกรัฐมนตรี ก็ต้องได้กลับมารับต าแหน่งอีกครั้ง เพราะมีฐานเสียง 
ส.ว.รองรับอยู่แล้ว 250 เสียง ส่วนสภาผู้แทนฯอีก 500 เสียง จะสนับสนุนอีกก่ีคนเป็นเรื่องของเกมการเมือง 
 รัฐบาลทุกพรรคอยากอยู่ครบเทอมเป็นเรื่องปกติของการเมือง แต่การเมืองมักไม่เป็นไปตามความ
ประสงค์ของใคร รัฐบาลจะไม่อยากยุบสภา เพราะทราบว่า มักจะไม่ได้กลับมาอีกครั้ง ค ายืนยันของแกนน ารัฐบาลที่
ผ่านมาว่าจะอยู่ให้ครบวาระ 4 ปี มักจะพลิกผันไปในที่สุด ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ระยะนี้ มีกระแสข่าวว่าพรรค พปชร.
จะเปลี่ยนเลขาธิการพรรค เป็นบุคคลจากขั้วการเมืองตรงข้าม ขณะที่ข่าวปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่
ระบาดของโควิด รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจะขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไร ท่ามกลางอุปสรรคจาก
ภายนอกและภายในรัฐบาล หรือจะพลิกเปลี่ยนตัวเอง ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการยุบสภา 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2769808 
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4 ปัจจัยยุบสภา จับตาเกมซ้อนเกมแก้ รธน. 
12 มิ.ย. 2564 
 

 
 
 ความเคลื่อนไหวการเมืองส่งท้ายปลายสัปดาห์ / ต้องบอกว่าสัญญาณยุบสภามาแรงสุดๆ จากเหตุปัจจัย
หลายอย่างด้วยกัน . 
 1.ค าแถลงของนายกฯที่หลายคนไม่ได้เชื่อว่าพูดผิด ที่บอกว่าให้เร่งแถลงผลงาน และวางแผนงานใน
ระยะเวลาของรัฐบาลที่เหลืออยู่ 1 ปี ทั้งๆ ที่วาระของรัฐบาลยังเหลืออีกเกือบ 2 ปี การพูดว่าเวลาของรัฐบาลเหลืออีก 
1 ปี สอดคล้องกับข่าวที่ว่า อาจจะมีการตัดสินใจยุบสภาในปีหน้า  

 

 
  
 2.ความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหา โดยเฉพาะพรรคแกนน าอันดับ 1 กับ 2 หรือพูดให้ตรง
จุด คือ นายกรัฐมนตรี กับ พรรคภูมิใจไทย /  ที่ผ่านมามีการเปิดฉากปะทะกันมาหลายรอบ และภูมิใจไทยใช้วิธีฉวย
จังหวะด่านายกฯกลางสภา แม้ไม่ได้ใช้ค าหยาบหรือรุนแรงเหมือนฝ่ายค้าน แต่ก็มีบทบาทไม่ต่างอะไรกับ "ฝ่ายค้านใน
รัฐบาล" ซึ่งบรรยากาศแบบนี้สร้างความอึดอัดทางการเมือง และอยู่ด้วยกันต่อยาก 
 3.มีข่าวว่าการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ จะมีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค จาก "เสี่ยแฮงค์" 
อนุชา นาคาศัย เป็น "ผู้กองเจ้าของสวนกล้วย" ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า งานนี้แม้ผู้ใหญ่ในพรรคจะออกมายืนกราน
ว่าการประชุมใหญ่หนนี้ ไม่มีวาระเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรค แต่ข่าวแจ้งว่า "คนใกล้ชิดผู้กอง" โดยเฉพาะ "กลุ่ม 
3 ช. - 4 ช." โทรบอกคนสนิทแล้วว่าเปลี่ยนตัวแน่ / ซึ่งหากมีการเปลี่ยนจริง ก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนเพื่อปรับทัพรับ
เลือกตั้ง 
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 4.พรรคพลังประชารัฐเร่งเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา มีการ "หย่อนเบ็ด" แก้กติกาเลือกตั้ง จาก
บัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 / แถมขยาย ส.ส.เขตเป็น 400 คน (จากเดิม 350) และลดปาร์ตี้
ลิสต์เหลือแค่ 100 คน / ซึ่งแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้ ทุกพรรคการเอาด้วยแน่ ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล  
แต่ประเด็นที่พรรคพลังประชารัฐ ไม่ยอมเสนอแก้ คือ "ปิดสวิทช์ ส.ว." มาตรา 272 ที่ให้อ านาจ ส.ว.โหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่าหากไปแตะอ านาจ ส.ว. ทางสภาสูงก็จะไม่ยอมโหวตผ่านให้  
 
 

 
 
 สาระส าคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ จะแตกต่างจากพรรคร่วม
รัฐบาลอีก 3 พรรคที่เหลือ คือ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และชาติไทยพัฒนา รวมถึงร่างแก้ไขของฝ่ายค้านที่จะมีการ
ประชุมกันสัปดาห์หน้า นั่นก็คือ การแก้ไขมาตรา 256 ให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญท าได้ง่ายขึ้น ใช้แค่เสียงข้าง
มากของรัฐสภา (เสียง 3 ใน 5) แต่ไม่ต้องมีเงื่อนไข ส.ว.เห็นชอบ 1 ใน 3 หรือ 82 เสียงขึ้นไป พูดง่ายๆ คือถ้าเป็น
ประเด็นที่ ส.ส.เห็นพ้องกันหมด ก็จะแก้ได้ทันที โดยไม่ต้องสนเสียง ส.ว. 
 นอกจากนั้นก็จะมีประเด็น "ปิดสวิทช์ ส.ว." มาตรา 272 ตัดอ านาจโหวตเลือกนายกฯ / และอีกประเด็น 
คือ แก้กติกาเลือกตั้ง ใช้ระบบบัตร 2 ใบ ซึ่งก็เหมือนกับที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ 
 เกมซ้อนเกมอยู่ตรงนี้ / คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยไม่ได้แก้มาตรา 256 และไม่ไปแตะ
หมวดพระมหากษัตริย์ ศาล และองค์กรอิสระ เป็นการแก้ที่ไม่ต้องท าประชามติ / และการโหวตแต่ละวาระ ใช้เสียง
ข้างมาก เกินกึ่งหน่ึงของรัฐสภา คือ 369 เสียงขึ้นไป จากสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ 737 เสียง และในจ านวน 369 เสียง
ขึ้นไปนั้น ต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 หรือ 82 เสียง  
 เช็คเสียงในสภาขณะนี้ พรรคพลังประขารัฐมี 121 เสียง บวกกับ ส.ว. 250 เสียง จะเท่ากับ 371 เสียง 
ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ก็จะสามารถแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่ตัวเองต้องการได้ทุกประเด็น / ส่วนร่างแก้ไขของ
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่น รวมทั้งฝ่ายค้านที่ไปแตะอ านาจ ส.ว. ก็จะไม่ได้รับการโหวตให้จาก ส.ว. (เพราะไปตัด
อ านาจเขา) ท าให้ร่างแก้ไขไม่มีทางผ่าน เนื่องจากจะไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว.เกิน 1 ใน 3 หรือ 82 เสียงขึ้นไป  
 นี่คือความได้เปรียบของพรรคพลังประชารัฐ ในเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราที่ยังถือไพ่เหนือกว่า
ทุกพรรค / ที่ส าคัญเมื่อแก้รัฐธรรมนูญผ่านแล้ว ซึ่งกรอบเวลาจะอยู่ราวๆ สิ้นปีนี้ / จากนั้นมี การตัดสินใจยุบสภา / 
พรรคพลังประชารัฐ หรือพูดให้ชัดคือ "กลุ่ม 3 ป." ก็จะยังคงความได้เปรียบทางการเมือง / เพราะเมื่อเลือกตั้งผ่านพ้น
ไป การโหวตเลือกนายกฯยังต้องมี ส.ว.ร่วมโหวต ก็เท่ากับมี 250 เสียงตุนอยู่ในกระเป๋า / เป็นแรงดึงดูดให้พรรค
การ เมื อ งทั้ งหลายจ าต้ อ งสนั บสนุนพลั งประชารั ฐ  หรื อ  " 3  ป . "  เพื่ อ เป็ นรั ฐบาลต่ อ ไปในสมั ยหน้ า  
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 แต้มต่อทางการเมืองนี้ หากผสมรวมกับสถานการณ์โควิดที่อาจจะคลี่คลายในไม่ช้า / วัคซีนเข้ามาอย่าง
ไม่ขาดตอน / คะแนนนิยมรัฐบาลอาจจะฟื้น / เผลอๆ "3 ป." อาจกลับไปใช้แผนเดิม คืออยู่ยาวครบวาระในปี 2566 
เพราะต้องการรบในสมรภูมิที่ตัวเองได้เปรียบนี้...ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378826368 
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